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องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมควรท่ีจะเรียกประชุมสภาเปีนการประชุมสมัยวิสามัญ 
ดังน้ัน อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๒๕: แห่งพระราชบัญญ้ติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับความใน 
ข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาห้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ มีกำหนด ๗ วัน 
ลงซ่ือ นายพิษณพุล ประสาน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง



๔
นายพิษณุพล ประสาน วันน้ีเป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ 
ประธานสภาฯ ประจำป ี พ.ศ.๒๕๖๒ ผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุม
เร่ืองแรก รายงานการประกาศแก้ไขแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และ 
ประกาศใช้แผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔)
เพิม่เตมิ ฉบับท่ี ๓ เม่ือวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี ๓ เม่ือวันท่ี ๑๑ มกราคม 
๒๕๖๒ ไปแล้วน้ัน เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับการแจ้งประสาน 
จากหน่วยงานในสังกัด ขอแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
จึงประกาศแก้ไขแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) 
คร้ังท่ี ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ 
รายละเอียดตามห่นงัสอืทีแ่จก หากตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิ สามารถสอบถาม 
ได้ท่ีกองแผนและงบประมาณ
เร่ืองท่ีสอง การประกาศใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ประกาศใช้แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  
๒๕๖๔) เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ประกาศใช้แผนพัฒนาล่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  
๒๕๖๔) เพิม่เติม ฉบับท่ี ๑ /  เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ประกฺาศใช้แผนพัฒนาส่ีปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) เพิม่เติม ฉบับท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๑๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประกาศใช้แผนพัฒนาล่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) เพิม่เติม ฉบับท่ี ๓ 
/  เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประกาศใช้แผนพัฒนาส่ีปี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) เพิม่เติม ฉบับท่ี ๔ เม่ือวันท่ี 
๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ และประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ. 
๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี ๓ เม่ือวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ไปแล้วน้ัน 
เน่ืองจากได้รับหนังสือจังหวัดลำปางด่วนท่ีสุด ท่ี ลป ๐๐๒๓.๔/ว๑๐๖๘๖ ลงวันท่ี ๑๙ 
เมษายน ๒๕๖๒ แจ้งข้อส่ังการของกระทรวงมหาดไทยกำหนดกรอบแนวทางการดำเนิน 
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราขพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดย มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดทำซุ้ม 
เฉลิมพระเกียรติ ประดับ/ติดต้ังธง'ชาติ ธงสัญลักษณ์ จึงได้ประกาศการใช้แผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๕ ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามหนังสือท่ี 
แจก หากต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถสอบถามได้ท่ีกองแผนและงบประมาณ



นายพิษณุพล ประสาน เร่ืองท่ีสาม รายงานการประกาศแก้ไขแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ประธานสภาฯ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และ 
ประกาศใช้แผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔)
เพิม่เตมิ ฉบับท่ี ๓ เม่ือวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไปแล้วน้ัน เน่ืองจากองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับการแจ้งประสานจากหน่วยงานในสังกัด ขอแก้!ฃโครงการใน 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ 
ในแบบ ผ.๐๘ รายการที ่๒๖ ประเภทครุภัณฑกี์ฬา จีงประกาศแก้!ขแผนพฒันา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) คร้ังท่ี ๓ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามหนงัสอืทีแ่จก หาก 
ตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิ สามารถ สอบถามได้ท่ีกองแผนและงบประมาณ 
เร่ืองท่ีท่ี รายงานการประกาศแก้ไขแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และ 
ประกาศใช้แผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔)
คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไปแล้วน้ัน เนือ่งจากองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับการแจ้งประสานจากหน่วยงานในสังกัด ขอแก้ไขโครงการใน 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) หน้า ๓๙๖ 
รายการที ่๒ (๘) ประเภทครุภัณฑ ์คอมพิวเตอร์ จึงประกาศแก้ไขแผนพัฒนาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) คร้ังท่ี ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามหนงัสอืทีแ่จก หากต้องการ 
ทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิ สามารถสอบถามได้ท่ีกองแผนและงบประมาณ 
เร่ืองทีห่า้ รายงานการประกาศแกไ้ขแผนพฒันาขององค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปาง 
ตามที,องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  
๒๕๖๔) เพิม่เติม ฉบับท่ี ๖ เม่ือวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ไปแล้วน้ัน เน่ืองจาก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับการแจ้งประสานจากหน่วยงานในสังกัด ขอ 
แก้ไขโครงการในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) 
หน้า ๑๗๕ รายการที ่ ๑๑ จึงประกาศแก้ไขแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) คร้ังท่ี ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี 
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามหนงัสอืท่ีแจก หากตอ้งการทราบรายละเอยีด 
เพิม่เตมิ สามารถสอบถามได้ท่ีกองแผนและ งบประมาณ 
เร่ืองท่ีหก การประกาศใชแ้ผนพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ประกาศใช้แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  
๒๕๖๔) เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ประกาศใช้แผนพัฒนาท่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -



๖
นายพิษณุพล ประสาน ๒๕๖๔) เพิม่เติม ฉบับท่ี ๑ /  เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒(ร๖)๐ 
ประธานสภาฯ ประกาศใช้แผนพัฒนาสีปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒£๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๑๖

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประกาศใช้แผนพัฒนาล่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
๓ /  เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประกาศใช้แผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) เพิม่เติม ฉบับท่ี ๔ เม่ือวันท่ี 
๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง (พ.ศ. 
๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี ๓ เม่ือวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ประกาศใช้ 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๕ 
เม่ือวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ และประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) เพิม่เติม ฉบับท่ี ๖ เม่ือวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ไปแล้วน้ัน เน่ืองจากได้รับหนังสือจังหวัดลำปางด่วนท่ีสุด ท่ี ลป ๐๐๑๗.๒/ว พเิศษ 
๑๔๔๖ ลงวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ มอบหมายภารกิจให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สำปาง ดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองใน 
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) เพิม่เติม ฉบับท่ี ๗ ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามหนังสือท่ี 
แจก หากต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถสอบถามได้ท่ีกองแผนและ 
งบประมาณ
เรื่องทีเ่จด็ รายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ด้วยในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ 
ประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้อนุมัติให้องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปางจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๔๔ 
โครงการ เปีนเงินจำนวน ๙๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
และ.อบจ.ลำปางได้ยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน 

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) คงเหลือโครงการท่ีใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี 
งบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๔๓ โครงการ เป็นเงิน ๘๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบ 
เก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๒ โครงการ จำนวน 
๑,๐๔๓,๐๐๐ บาท (หน่ึงล้านส่ีหม่ืนสามพันบาทถ้วน) เพ่ือดำเนินการจัดทำซุ้มเฉลิมพระ 
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัเน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ 
บริเวณศาลากลางจงัหวัดลำปาง และบริเวณด้านหน้าลำนักงานองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมท่ีได้รับอนุมัติประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๒ รวมจำนวน ๔๕ โครงการ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 
๘๐,๔๙๗,๙๗๐ บาท (แปดสิบล้านส่ีแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ดังน้ี



นายพบิณุพล ประสาน ๑.ในจงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดำเนนิการเบกิจา่ย จำนวน ๓๕โครงการ รวมเจน 
ประธานสภาฯ จำนวนเงิน ๖๖,๘๓๔,๙๐๐ บาท

๒.ในจงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดำเนนิการเบกิจา่ยเงนิ จำนวน ๑๐ โครงการ รวมเจน 
จำนวนเงิน ๑๓,๖๖๓,๐๗๐ บาท (สิบสามล้านหกแสนหกหม่ืนสามพันเจ็ดสิบบาท 
ถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือท่ีแจก หากต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม 
สอบถามไต้ท่ีกองคลัง 

-ต่อไปเข้าสูร่ะเบียบวาระท่ี ๒
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ

(สมัยท่ี ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
- รายงานการประชุม มีท้ังหมด ๓๒ หน้า เชิญท่านสมาชิกตรวจสอบ
- ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ขอเชิญ
- ไม่มีท่านใดแก้ไขในรายงานการปกระชุม ผมจะขอมติในท่ีประชุม 
-ฃณะน้ีมีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๑๗ คน ครบองค์ประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นขอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โปรดยกมือ จำนวน ๑๗ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำปพี.ศ. ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
โปรดยกมือ ไม่มี

มติท่ีประชุม เป็นอันว่าท่ีประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๗ เสียง ให้การรับรองรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำป ี
พ.ศ. ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง 
งดออกเสียงจำนวน - เสียง

-ต่อไประเบียบวาระท่ี ๓ 
ระเบยีบวาระที ่ ๓ เร่ืองทีเ่สนอ

๓.๑ ญตัตขิออนมุตัโิอนงบประมาณรายจา่ยตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวัด งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ในญัตติน้ีมีเร่ืองโอน จำนวน ๖ เร่ือง ผมจะขอมติเจนเร่ือง ๆ
- ขอเชญิฝา่ยบรหิารแถลงเรือ่งแรก

นางสพุรรณ ี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ไต้รับมอบหมายจากนายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ปฏิบิติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง่ ให้แถลง 
ประกอบการใน ๓.๑ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญติัองค์การ



๘

นางสพุรรณ ี สุขสันต์รุ่งเรือง บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตาม 
รองปลัด อบจ.ลำปาง ข้อบัญญ้ติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจา่ยประจำป ี งบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๒ งบประมาณต้ังจ่ายไว้กองแผนและงบประมาณ หมวดค่าตอบแทนใข้สอยและ 
วัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ต้ังไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท และหมวดค่าครุภัณฑ ์ท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ ต้ังไว้ ๓๒,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณ 
๓๓๒,๐๐๐ บาท น้ัน กองแผนและงบประมาณได้ตรวจสอบ โครงการดังกล่าวข้างด้น 
ปรากฏ ดังน้ี งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร์ รายการที ่ ๑ หน้า ๑๕๓ ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ จำนวน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๘๕,๕๗๐ บาท คงเหลือจำนวน ๒๑๔,๔๓๐ บาท 
คาดว่างบประมาณเพยีงพอต่อการเบกิจ่ายจนถึงสิน้ปงีบประมาณ (๓๐ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๖๒) ขอโอนลดงบประมาณจำนวน ๒,๐๐๐ บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ รายการที ่ ๓ หน้า ๑๕๕ ค่าจัดซ้ือ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท ขอโอนลดงบประมาณจำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท 
เน่ืองจากกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคมมีการเปล่ียนแปลงเกณฑร์าคากลาง 
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
เปล่ียนไปใช้เกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ ฉบับใหม่ 
ณ วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงทำใหร้าคา คุณลักษณะ ปริมาณ คณุภาพเปลีย่น จึงไม่ 
สามารถดำเนินการจัดหาครุภัณฑดั์งกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณไปต้ัง 
เป็นรายการใหม่ จึงขออนุฟ้ติโอนงบประมาณ ดังน้ี

โอนลด รวมจำนวน ๓๔,๐๐๐ บาท 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
รายการที ่ ๑ หน้า ๑๕๓ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์
รายการที ่ ๓ หน้า ๑๕๕ ค่าจัดซือ้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท
โอนเพิม่ (ต้ังรายการใหม่) รวมจำนวน ๓๔,๐๐๐ บาท
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์
รายการที ่ ๔ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จำนวน ๓๔,๐๐๐ บาท
รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ย
เพ่ือใหก้ารดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออบุม้ติโอนงบประมาณรายจ่าย



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรืองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
รองปลัด อบจ.ลำปาง ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕:๔๑ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ

ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ ์ท่ีดินและล่ีงก่อสร่าง ท่ีทำให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลีย่น หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
อนุภัติฃองสภาห้องถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือ'โปรดพิจารณาอบุมัติต่อ'ไป 

นายพิษณุพล ประสาน - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถาม 
ประรานสภาๆ หรือจะอภปิรายขอเชญิ

- ไม่มีท่านใดสงสัยหรือจะอภิปราย
■ ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๑๗ คน ครบองค์ประชุม
- ผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมีติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ 
ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๖ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมีติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒
ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี

มติท่ีประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบจำนวน ๑๖  เสียง อนุมัติให้โอน
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ตามหนังสือ 
ท่ี ลป ๕©00๓/๒0๔๑ ลงวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - .เสียง

-ต่อไปโอนเรื่องท่ีสอง ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามท่ีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

งบประมาณรายจ่ายประจำป ี งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒ งบประมาณต้ังจ่ายไว้กองคลัง
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน ๑ รายการ ต้ังไว้จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท
กองคลัง ได้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวข้างต้นปรากฏ ดังน้ี
งานบริหารงานคลัง
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยละวัสดุ
ประเภทรายจ่ายเกีย่วกับการปฏบิติัราชการทีไ่มเ่ข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
รายการที ่ ๒ หน้า ๑๖๓ โครงการปีกอบรม/สัมมนาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 
๗๐๐,๐๐๐ บาทคาดว่างบประมาณเพยีงพอต่อการเบิกจ่ายจนถึงสนัปีงบประมาณ (๓๐ 
กันยายน พ.ศ.๒๔๖๒) ขอโอนลดงบประมาณจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ไปต้ังรายการ



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ใหม่ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซ้ือเคร่ืองระบบบัตรคิวอัตโนนัติ จำนวน 
รองปลัด อบจ.ลำปาง ๒๐๐,๐๐0 บาท เพ่ือใช้ในการให้บริการรับขำระภาษี และค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง และให้ประขาซนในเคาน์เตอร์บริการประซาซนจังหวัดลำปาง 
ประกอบกับตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพฒันาเคาน์เตอร์บริการประขาซน 
จังหวัดลำปางระหว่างจังหวัดลำปางกับหน่วยงานท่ีให้บริการประซาซนในเคาน์เตอร์ 
บริการประขาซนจังหวัดลำปาง 
จึงซออนุมืติโอนงบประมาณ ดังน้ี 

โอนลด
งานบริหารงานคลัง
หมวดค่าตอบแทน ใข้สอยและวัสดุ
ประเภทรายจ่ายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาซการทีไ่มเ่ข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
รายการที ่ ๒ หน้า ๑๖๓ โครงการ!!เกอบรม/สัมมนาพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 
โอนเพิ่ม
งานบริหารงานคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
รายการที ่ ๒ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองระบบบัตรคิวอัตโนนัติ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
รายละเอยีดตามเอกสารแบนทา้ย
เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จงึขออนมุตัโิอนงบประมาณรายจา่ย 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณซององคก์รปกครองสว่น 
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดคา่ครภุณัฑ ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร่าง ท่ีทำให้ 
ลกัษณะ ปรมิาณ คณุภาพเปลีย่น หรอืโอนไปตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่ใหเ้ปน็อำนาจ 
อนุมัติของสภาท้องถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายพิษถ{พล ประสาน - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาซิกท่านใดมืข้อสงสัยท่ีจะซักถาม 
ประธานสภาฯ หรือจะอภปิรายขอเซญิ

- ไม่มีสมาซิกท่านใดสงสัยท่ีจะซักถาม อภิปราย
-ฃณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๑๙ คน ครบองค์ประชุม
- ผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นซอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญ้ติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ 
ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๗ เสียง



นายพิ'ษรนุพล ประสาน - สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
ประธานสภาฯ บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี
มติท่ีประชุม เปน็อนัว่าทีป่ระชมุแหง่นีม้มีตเิหน็ชอบจำนวน ©๗ เสยีง อนุมัติให้โอน

งบประมาณรายจา่ยตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดังบประมาณ 
รายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทีฝ่า่ยบรหิารไดแ้ถลง ตามหนังสือ 
ท่ี ลป ๕©๐๐๓/๒๔๖๕ ลงวันท่ี ๕ มถินุายน ๒๕๖๒ ไมเ่หน็ชอบจำนวน - เสยีง 
งดออกเสยีงจำนวน ๒ เสียง

-ต่อไปโอนเร่ืองท่ีสาม ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
นางสพุรรณ ี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามท่ีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

งบประมาณรายจ่ายประจำป ี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบประมาณต้ังจ่ายไว้กองคลัง 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน ๑ รายการ ต้ังไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
กองคลัง ได้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวช้างต้นปรากฏ ดังน้ี 
งานบริหารงานคลัง หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยละวัสดุ 
ประเภทคา่เขา่บา้น
รายการที ่ ๑ หน้า ๑๖๑ คา่เขา่บา้น จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เบกิจา่ยแลว้ จำนวน 
๔๓๖,๑๘๓,.๕๔ บาท คงเหลือจำนวน ๑,๐๖๓,๘๑๖.๔๖ บาท คาดว่างบประมาณ 
เพียงพอต่อการเบิกจ่ายจนถึงสิน้ปีงบประมาณ (๓๐ กนัยายน พ.ศ.๒๕๖๒) ขอโอนลด 
งบประมาณ จำนวน ๓๑,๕๐๐ บาท ไปต้ังเป็นรายการใหม่ค่าจัดซ้ือผ้าม่านพร้อม 
อุปกรณ ์จำนวน ๗ ชุด  ๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท รวมงบประมาณ จำนวน ๓๑,๕๐๐ บาท 
เน่ืองจากห้องปฏิบิตงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซ่ึงมี,โครงสร้าง 
ประกอบด้วย กระจกและติดต้ังมู่ล่ีบังแดดโดยรอบ บจิจุบันมู่ล่ีบังแดดชำรุดเนือ่งจาก 
ใช้งานมาเปน็เวลานาน ประกอบกับแสงแดดจะส่องเช้ามาในอาคารโดยตรงในข่วงบ่าย 
ส่งผลให้อุณหภูมิห้องเพ่ิมข้ึนเคร่ืองปรับอากาศทำงานตลอดเวลา มีการซ่อมบำรุงอยู่ 
บ่อยคร้ัง ทำให้ส้ินเปลืองงบประมาณ ดังน้ัน จึงมคีวามจำเปน็ต้องติดต้ังผ้ามา่นบงัแดด 
เพ่ือยืดอายุการใช้งานครุภัณฑแ์ละเป็นภาพลักษณท่ี์ดีฃององค์กร 
โอนลด งานบริหารงานคลัง หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทคา่เขา่บา้น 
รายการ ท่ี ๑ หน้า ๑๖๑ คา่เขา่บา้น จำนวน ๓๑,๕๐๐ บาท 
โอนเพิม่ ต้ังรายการใหม่
งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิงก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑง์านบ้านงานครัว
รายการที ่ ๑ ค่าจัดซ้ือผ้าม่านพร้อมอุปกรณ ์จำนวน ๓๑,๕๐๐ บาท



นางสพุรรณ ี สุขสันต์รุ่งเรือง รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ย
รองปลัด อบจ.ลำปาง เพ่ือใหก้ารดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๔๔๑ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดคา่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและล่ีงก่อสร่าง ท่ีทำให้ 
ลกัษณะ ปรมิาณ คณุภาพเปลีย่น หรอืโอนไปตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่ใหเ้ปน็อำนาจ 
อนุมัติของสภาท้องถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายพิษเนุพล ประสาน •ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถาม 
ประธานสภาฯ หรือจะอภปิรายขอเชญิ •ขอเชญิทา่นถาวร บปุผาเจริญ
นายถาวร บปุผาเจรญิ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาขิกสภาองค์การ 
ส.อบจ.อ.เมอืงลำปาง บริหารสว่นจังหวัดลำปางทกุทา่น จากการขอโอนในเรือ่งคา่เขา่บา้น ผมมีข้อสงสัยว่า

การต้ังงบประมาณท่ีท่านได้ต้ังไว้จำนวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท กับการใข้จริง คา่เขา่บา้น 
ซึง่ปรากฏว่าทา่นใช้อยู่ประมาณ ๔๓๐,๐๐๐ บาท ดูแล้วเป็นการต้ังงบประมาณท่ีมีสว่น 
ต่าง ท่านต้ังไว้ ๑๐๐ บาท แต่ทา่นใชเ้พยีงแค ่ ๓๐ บาท ซ่ึงจริง  ๆ ข้อมูลก็ต้องอยู่ในมือ 
ของฝา่ยบรหิารอยูแ่ลว้วา่ทา่นมคีวามจำเปน็ใขเ้ทา่ไหร ่ ซึง่ตรงนีผ้มจะฝากไปถึงการต้ัง 
งบประมาณในป ี ๒๔๖๓ ผมอยากใหอ้ยูใ่นลกัษณะการใชง้บประมาณทีใ่ขจ้รงิในป ี
๒๔๖๒ เป็นฐานในการต้ังงบประมาณปี ๒๔๖๓ และอีกหนึง่ตัวอย่าง การขอโอนท่ีผ่าน 
มาเมือ่ลกัครู ่ เรือ่งการอบรมพฒันาคณุภาพของสว่นการคลงัการจดัเกบ็รายได ้ท่านต้ัง 
งบประมาณไว ้ ๗ ๐๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏวา่ตามทีผ่มไดอ้า่นดทูา่นไมไ่ดใ้ชเ้ลย 
งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท ท่านขอโอนลด ๒๐๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
แล้วในเร่ืองท่ีหก ท่านโอนท้ังยอด ๔๐๐,๐๐๐ บาท เทา่กบัว่าการตัง้งบประมาณในเร่ือง 
การตกิอบรมพฒันาคณุภาพการจดัเกบ็รายได ้ ๗ ๐๐๐,๐๐๐ บาท ทา่นไมไ่ดใ้ชเ้ลย 
ขีใ้หเ้หน็วา่การตัง้งบประมาณป ี ๒๔๖๒ ไมม่ปีระสทิธภิาพ ในเรือ่งฝา่ยแผนและ 
งบประมาณ ผมขอฝากไว้ขอให้เอาข้อเท็จจริงในปี ๒๔๖๒ ต้ัง และการต้ังงบประมาณที ่
ไม่ไดิใข้เลย ผมไม่รู้ว่าระเบียบมีการเปล่ียนแปลงไปหรือไม่ การต้ังงบประมาณท่ีไม่ได้ใช้ 
เลย มผีลต่อการประเมนิข้าราชการด้วย ถา้หากทา่นตัง้งบประมาณ ๑๐๐ บาท แต่ท่าน 
ไม่ไดํใช้เลย ซ่ึงมองเห็นประสิทธิภาพการบริหารงานไม'เป็นได้ดีเท่าท่ีควร ขออภิปรายใน 
เร่ืองน้ีเพียงแค,นี ้ขอขอบคุณ 

นายพิษญพล ประสาน - ขอเชญิฝ่ายบริหารข้ีแจง 
ประธานสภาฯ
นายทองดี จอมวงค ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
ปลัด อบจ.ปฏิบตีหินา้ที ่ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ในส่วนของงบประมาณท่ีเหลือในรายจ่ายประจำ 
นายกอบจ.ลำปาง ในข่วงหลัง  ๆในการตัง้งบประมาณอยู่ในช่วงการขาดผู้นำทางการบริหาร คือท่านนายก

องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัทีม่าจากการเลอืกตัง้ ช่วงทีผ่่านมาอยู่ในช่วงรัฐประหาร ใน 
การจดัทำงบประมาณทีเ่ราตัง้ไว้ ในเร่ืองการสัมมนา เร่ืองตา่ง  ๆ บางคร้ังต้องรอจังหวัด 
เปน็ผูข้ีแ้นะขีน้ำดว้ย เพราะวา่เราจะทำเองโดยพลการคงไมไ่ด ้ เรือ่งการสมัมนา คง 
อาจจะมเีงนิเหลอืบา้ง ลำหรบัเรือ่งคา่เชา่บา้น ถา้ตามกรอบอตัรากำลงั บคุลากร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประมาณ ๓๔๐ คน แต่ตอนน้ีเราจำกัดบุคลากรของ



นายทองด ี จอมวงค ์ เรา ณ ตอนน้ีมีแค่,ประมาณ ๒๑๒ คน กยั็งขาดบคุลากรมาก โดยเฉพาะหวัหน้าฝ่าย
ปลัด อบจ.ปฏบิตัหินา้ที ่ ผู้อำนวยการกองต่าง  ๆ ก็ยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ถ้าหากมีผู้ดำรงตำแหน่ง ค่าเชา่บา้นก ็
นายกอบจ.ลำปาง คงไม่เหลือไว้ในการต้ังงบประมาณตรงน้ีเราต้ังเผ่ือไว้ ซ่ึงการสอบคร้ังท่ีผ่านมา ก็ไม่มีใคร

สอบไดเ้ลย งบประมาณตรงนีก้เ็ลยเหลอื แมก้ระทัง่บา้นพกัของเราเองกย็งัขาดผูอ้ยู ่
อาศยั เช่น ปลัด รองปลัด กเ็ปน็คนลำปางทัง้หมด กเ็ลยมงีบประมาณเหลอืจา่ย รอบ 
หนา้ถา้มคีนมาจากตา่งจงัหวดักจ็ะมคีนเยอะทีจ่ะเสยีคา่เชา่บา้นตรงนี ้ เพ่ิมมากข้ึน และ 
ในเร่ืองการอบรมการพฒันาจัดเก็บรายได้ เปน็โครงการต่อเนือ่งจากปีงบประมาณท่ีผ่าน 
มา และได้ปรึกษากับกองคลังว่า ปีงบประมาณน้ียังจำเป็นอยู่หรือไม่ ซึง่จากการประเมิน 
การจดัโครงการครัง้ทีผ่า่นมา กยั็งไมส่มัฤทธีผ้ลเทา่ทีค่วร ในเรือ่งความพงัพอใจของ 
รา้นคา้ ภาษบีหุรี ่ น้ีามัน โรงแรม เราตอ้งปรบัวธิกีารทำงานประกอบกบัคณุอรทยั ศรี 
พานิซ หวัหนา้ฝา่ยจดัเกบ็รายได ้ได้ลาออกไปก็ทำใหเ้กิดขาดการเฃ่ือมตรงในสว่นนี ้ซ่ึง 
เราก็ต้องมาประเมินใหม่ในการจัดทำว่า เรานา่จะเปลีย่นรูปแบบ คร้ังท่ีผ่านมา มีการจัด 
อบรมสมัมนา และไปศกึษาดงูาน กย็งัไมไ่ดร้บัผลตอบรบัทีด่ใีนการปฏบิตั ิ เราตอ้ง 
กลับมาเปล่ียนใหม่ ลผูลประกอบการในจังหวัดลำปางมากกว่า จะทำให้ลักษณะการทำ 
แผ่นผับ แนะนำสถานท่ีท่องเท่ียว ปีมน้ํามัน ร้านอาหาร ก็คงจะดีข้ึน และต่อไปก็คงจะ 
ลดค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีลงไป ขอนำเรียนขึแ้จงเพยีงแคน่ี ้ขอขอบคุณ 

นายพษิณพุล ประสาน -มีสมาขิกท่านใดมีช้อซักถามหรือจะอภิปรายอีกหรือไม่ ไม่มี ขณะน้ีมีสมาขิกอยู่ในท่ี
ประธานสภาฯ ประขุมจำนวน ๑๙ คน ครบองค์ประขุม

- ผมจะขอมติท่ีประขุม
- สมาขิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้Iอนงบประมาณรายจ่ายตามช้อบัญญติ้องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๖ เสียง
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญ้ติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี

มติท่ีประขุม เปน็อนัว่าทีป่ระขมุแหง่นีม้มีตเิหน็ชอบจำนวน ๑๖ เสยีง อนุมัติให้โอน
งบประมาณรายจา่ยตามขอ้บญัญต้อิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดังบประมาณ 
รายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทีฝ่า่ยบรหิารไดแ้ถลง ตามหนังสือ 
ท่ี ลป ๕๑๐๐๓/๒๔๖๖ ลงวันท่ี ๕ มถินุายน ๒๕๖๒ 
ไมเ่หน็ชอบจำนวน - เสยีง งดออกเสยีงจำนวน ๓ เสยีง

-ต่อไปโอนเร่ืองท่ีล่ี ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
นางสพุรรณ ี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาขิกสภาองค์การ 
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามท่ีช้อบัญญ้ติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

งบประมาณรายจ่ายประจำป ี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบประมาณต้ังจ่ายไว้ลำนักปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ จำนวน ๑ รายการ 
ต้ังไว้ ๑,๓๙๙,๓๒๐ บาท เน่ืองจากลำนักปลัดฯ ได้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวช้างต้น



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ปรากฏ ดังน้ี งานบริหารท่ัวไป หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
รองปลัด อบจ.ลำปาง ประเภทเงินเดือนนายกๆ /  รองนายก

รายการที ่ ๑ หน้า ๑๑๕ เงินเดือนนายกฯ /  รองนายกฯ งบประมาณถือจ่ายจำนวน 
๓๖๙,๓๒๐ บาท เน่ืองจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ลาออกจากตำแหน่ง 
(ต้ังแต่วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ทำให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ต้อง 
ปฏิบ้ติหน้าท่ีแทนนายกฯ จนกว่าจะมีการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ินใหม่ จึงทำให้ 
งบประมาณเพืยงพอท่ีจะสามารถโอนไปใช้จ่ายในรายการอ่ืนไต้ ขอโอนลดจำนวน 
๒๕,๐๐๐ บาท ไปต้ังรายการใหม่ ประเภทครุภัณฑส์ำนักงาน ค่าจัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา 
จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท เน่ืองจากสำนักปลัดฯ มีหน้าท่ีรับผิดขอบงานพิธี งานราขพิธีและ 
งานรัฐพิธีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง โดยดำเนนิการเองดำเนนิการร่วมกับ 
จังหวัดสำปาง ตลอดจนบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนในจังหวัดสำปาง ท้ังใน 
สถานท่ีและนอกสถานท่ี ตามนโยบายจังหวัดและรัฐบาล องค์ประกอบท่ีสำคัญของการ 
จัดงานฯ คือ โต๊ะหมู่บูชา ซ่ึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ยังขาดครุภัณฑ์ดังกล่าว 
ท้ังน้ี.สำนักปลัดฯ มีความประสงค์จะจัดหาโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด เพ่ือใช้ในงานพระ 
ราชพิธีสำคัญ โดยซ้ือตามราคาท้องตลาด เน่ืองจากมีลักษณะท่ีเป็นโต๊ะหมู่บูชาท่ี 
แกะสลักลายปิดทอง พ้ืนสีแดง ซ่ึงเป็นงานติมือตามภูมิปีญญา มีฃ้ันตอนในการจัดทำท่ี 
ละเอยีด สวยงาม เพ่ือให้การจัดงานเหมาะสมกับพิธีสำคัญ ซ่ึงไม่สามารถจัดซ้ือไต้ตาม 
ราคาท่ีปรากฏตามบัญขีมาตรฐานครุภัณฑข์องสำนักงบประมาณ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ ไต้จึงขออนุมิติโอนงบประมาณ คังน้ี 
โอนลด
งานบริหารท่ัวไป
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
ประเภทเงินเดอืนนายก/รองนายก
รายการที ่ ๑ หน้า ๑๑๕ เงินเดอืนนายกฯ/รองนายก จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท 
โอนเพิ่ม (ต้ังรายการใหม่)
งานบริหารท่ัวไป
หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
รายการที ่ ๑ ค่าจัดซ้ือโต๊ะหมู่บูขา จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
เพือ่ใหก้รดำเนนิการเปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จงึขออนมุตัโิอนงบประมาณรายจา่ย 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองสว่น 
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ



นางสพุรรณ ี สขุสนัต์รุ่งเรือง ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดคา่ครุภณัฑ ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีทำ 
รองปลัด อบจ.ลำปาง ให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรืโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ

อนุมัติของสภาห้องถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
นายพษิณพุล ประสาน - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถาม 
ประธานสภาฯ หรือจะอภปิรายขอเชญิ - ฃอเชิญท่านถาวร บปุผาเจริญ
นายถาวร บปุผาเจรญิ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
ส.อบจ.อ.เมอืงลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน จากการขออนุม้ติโอนงบประมาณท้ังหมดเร่ืองท่ี ๑ -๖

ผมมขีอ้สงสยัวา่เซน่ในรายการโอนเร่ืองทีส่ิ ่ ท่านโอนไปจำนวน ตามทีท่า่นขอ และใน 
ส่วนท่ีเหลือ ท่านก็นำไปโอนต่อในเร่ืองท่ีหก เหตุใดเราไม่นำรายการโอน ๑-๔ นำมารวม 
โอนคร้ังเดียวหมดเลย เพราะเหตุใด เซ่นเร่ืองท่ีส่ี ท่านขอโอนไป หมวดเงินเดือนตำแหน่ง 
นายก รองนายก ขอโอนไปจำนวนหน่ึง และสดุทา้ยเร่ืองทีห่ก ก็ได้นำไปโอนท้ังจำนวน 
เซ่นกัน อยากสอบถามว่าติดซัดด้วยเง่ือนไขประการใดว่า เราทำไมไมโอนไปท้ังยอด และ 
ไปตัง้ในรายการเร่ืองทีห่ก ครัง้เดยีวเลย ตามทีผ่มได้สอบถามในรายการ ๑-๕ ทำไมไม่ 
นำไปรวมในเร่ืองท่ีหก ทเีดยีวเลย และการตัง้รายการใหมใ่นเรือ่งทีห่ก ก็ต้ังได้อยู่แล้ว 
ท่านจะทำรายการอะไรก็สามารถจัดซ้ือได้อยู่แล้ว ผมอาจจะเขา้ใจผดิกไ็ด ้ผมเลยใคร่ขอ 
คำซ้ืแจงว่าทำไมไปทำ ๑-(ะ แล้วสุดท้ายเร่ืองท่ีหก งบประมาณทีค่งเหลอืจาก ๑-๕ นำไป 
โอนในเร่ืองท่ีหก ท้ังจำนวนเซ่นกัน ขอสอบถาม ขอขอบคุณ 

นายพษิณพุล ประสาน - ขอเชญิฝ่ายบริหารชีแ้จง 
ประธานสภาฯ
นายทองด ี จอมวงต ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
ปลัด อบจ.ปฏบิตัหินา้ที ่ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน เพิงได้ปรึกษากับทางเลขานุการสภาว่า วาระท้ังหมด 
นายกอบจ.ลำปาง ท้ังหมดท่ีนำเข้าสู่ท่ีประชุมในวันน้ี แต่ละส่วนราขการนำเสนอไป กองกิจการสภา ก็ต้อง

นำมารวบรวมเปน็เรือ่งโอนงบประมาณเปน็วาระเดยีวกส็ามารถจะทำได ้ สมมติมี 
งบประมาณ ๘๐ ล้านบาท รายจ่ายมีอะไรบา้ง ก็สามารถจัดทำเปน็เร่ืองโอนเร่ืองเดียวได้ 
และใชข้้อกฎหมายหลายขอ้ ร่วมกันได้ กจ็ะประหยดัเวลา และฃอซ้ืแจงในประเด็นการ 
แยกแต่ละเร่ือง ตามท่ีกองกองกิจการสภาไม่ได้รวมไว้ เร่ืองโต๊ะหยู่บชูา ซ้ืงทางส่วนกลาง 
มีกำหนดต้องมีลายไมีไทย สีทอง ซึง่ทกุหนว่ยงานกต็อ้งเปลีย่น ในงานรัฐพธิต้ีองมลีาย 
ไทย สีทอง ตอ้งเปลีย่นมาสำนกัพระราชวงั และงานโครงการตา่ง  ๆ ท่ีฃออนุมัติโอน 
แยกกนั เพราะวา่โครงการขนาดเลก็จะเปน็นโยบายของผูอ้ำนวยการกอง แต่ละกองก็ 
นำเสนอใหก้องแผนและงบประมาณ และในเร่ืองท่ีหก โครงการจำนวนเยอะ  ๆ ท่ีเสนอ 
ไป เป็นนโยบายของผู้บริหาร ท่ีรวบรวมเงินท้ังหมดท่ีเหลือ ขอความเหน็ชอบสภา โดยท่ี 
กองชา่งเปน็ผูร้วบรวมโครงการ ก็จะแยกส่วนกันไป ในการบรหิารงานแตล่ะกองถา้ม ี
ป้ญหาก็จะนำเสนอให้กองแผนและงบประมาณ เพือ่ดำเนนิการ และส่งเร่ืองให้กอง
กจิการสภาเพือ่นำเขา้สูส่ภา หว้งเวลาก็จะไม่ตรงกัน กเ็ลยแยกแตล่ะเรือ่งออกมาเซน่นี ้
จริงๆ แลว้ทางกองกจิการสภาถา้หากไดร้บัเรือ่งแลว้ พจิารณาวา่เปน็กจิการในเรือ่ง 
เดียวกัน ก็สามารถท่ีจะนำมารวมกันเป็นวาระเดียวกันได้ ฃอซ้ืแจงเพียงแค่'น้ี ขอขอบคุณ 

นายพษิญพล ประสาน -มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือจะอภิปรายอีกหรือไม่ ไม่มี ขณะน้ีมีสมาชิกอยู่ในท่ี
ประธานสภาฯ ประชุมจำนวน ๑๙ คน ครบองค์ประชุม



นายพิษญพล ประสาน - ผมจะขอมติท่ีประชุม
ประธานสภาฯ - สมาซิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๘ เสียง 
- สมาซิกท่านใดไม'เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มื

มติท่ีประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๑๘ เสียง อนุมัติให้โอน
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ตามหนังสือ 
ท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๒๕๒๑ ลงวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ไฝเห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

-ต่อไปโอนเรื่องท่ีห้า ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
นางลุพรรณี สุชสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบประมาณต้ังจ่ายไว้กอง 
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ต้ังไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
และหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ต้ังไว้ ๗๙,๕๐๐ บาท รวมงบประมาณ 
๕๗๙,๕๐๐ บาท น้ัน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ตรวจสอบโครงการ
ดังกล่าวข้างต้นปรากฏ ดังน้ี งานศึกษาไม'กำหนดระดับ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ 
วัสดุ ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
รายการที ่ ๒ หน้า ๒๐๗ คา่จา้งครภูาษาตา่งประเทศ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่า 
งบประมาณเพียงพอต่อการเบิกจ่ายจนถึงสิน้ปีงบประมาณ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
ซอโอนงบประมาณจำนวน ๓,๐๐๐ บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่
รายการที ่ ๑ หน้า ๒๒๙ ค่าจัดซ้ือโทรทัศน์ จำนวน ๗๙,๕๐๐ บาท ซอโอนลด 
งบประมาณจำนวน ๗๙,๕๐๐ บาท เน่ืองจากลำนักงบประมาณได้ปรับปรุงบัญชีราคา 
มาตรฐานครุภัณฑ์ข้ึนใหม่ เป็นฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับได้ 
ดำเนินการจัดหาครุภัณฑฯ์ ปรากฏว่าคุณลักษณะของครุภัณฑ์ดังกล่าวไม'มืจำหน่ายใน 
ท้องตลาดแล้ว จีงมืความจำเป็นต้องโอนงบประมาณไปต้ังเป็นรายการใหม่จึงขอโอน 
งบประมาณ ดังน้ี
โอนลด รวมจำนวน ๘๒,๕๐๐ บาท 
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รองปลัด อบจ.ลำปาง ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพือ่ให!้ด้มาซึง่บริการ

รายการที ่ ๒ หน้า ๒๐๗ คา่จ้างครภูาษาตา่งประเทศ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ ์ประเภทโฆษณาและเผยแพร่
รายการที ่ ๑ หน้า ๒๒๙ ค่าจัดซ้ือโทรทัศน์ จำนวน ๗๙,£๐๐ บาท
โอนเพิ่ม (ต้ังรายการใหม่) รวมจำนวน ๘๒,£๐๐ บาท
งานสีกษาไม่กำหนดระดับ
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่
รายการที ่๒ ค่าจัดซ้ือโทรทัศน์ จำนวน ๘๒,£๐๐ บาท(รายละเอยีดตามเอกสารแนบ) 
เพ่ือให้การด0าเนนิการเปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จงึขออนมุตัโิอนงบประมาณรายจา่ย 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองสว่น 
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒£๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การ 
โอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียนหรืโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ใหเ้ป็นอำนาจอนุมัติ 
ของสภาท้องถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายพิษญพล ประสาน - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถาม 
ประธานสภาฯ หรือจะอภปิรายขอเชญิ -ไม่มี

-ฃณะน้ีมีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๑๘ คน ครบองค์ประชุม
- ผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้เอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญติัองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒£๖๒ 
ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๗ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒£๖๒
ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี

มติท่ีประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบจำนวน ๑๗ เสียง อนุมัติให้โอน
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒£๖๒ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ตามหนังสือ 
ท ลป £๑๐๐๓/๓๒๒๗ ลงวนท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒£๖๒ 
ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

-ต่อไปโอนเรื่องท่ีหก ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง



บางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
รองปสัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามข้อบัญญ้ติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณต้ังจ่ายไว้ กองช่าง 
ลำนกัปลดัองค์การบริหารสว่นจังหวัด กองกจิการสภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด 
กองคลัง งบกลาง กองพัสดุและทรัพย์สิน และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รวมงบประมาณ ๗๔,๐๖๓,๙๐๐ บาท น้ัน
เนือ่งจากได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีเงินเหลือจ่ายจากกองชา่ง หมวดค่าตอบแทน ใช ้
สอยและวัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จำนวน ๕๘,๔๖๓,๙๐๐ บาท 
ลำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ จำนวน 
๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หมวดเงินเดือนและ 
ค่าจ้างประจำ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน ๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท กองคลัง 
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 
๑,๑๒๗,๐๐๐ บาท งบกลาง จำนวน ๘๗๓,๐๐๐ บาท กองพัสดุ และทรัพย์สิน หมวด 
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุจำนวน ๑,๙๐๐,๐๐๐ 
บาท และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณจำนวน ๗๔,๐๖๓,๙๐๐ บาท 
กองช่าง แจ้งว่ามีแผนงานโครงการท่ีต้องแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประซาซน ท้ัง 
ไฟฟ้าแสงสว่าง ถนน ประปา อาคารอเนกประสงค์ ฯลฯ จึงขอต้ังเป็นรายการใหม่ 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ยการอนมุติีงบประมาณ)
เพือ่ใหก้รดำเนนิการเปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จงึขออนมุตัโิอนงบประมาณรายจา่ย 
ตามระเบยีบกระทรว่งมหาดไทย วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองสว่น 
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจา่ยในหมวดคา่ครภุณัฑ ์ทีดิ่นและสิง่กอ่สร้างทีท่ำให ้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลีย่นหรืโอนไปต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่ ใหเ้ปน็อำนาจอนมัุติ 
ของสภาท้องถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายพิษถเพล ประสาน - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
ประธานสภาฯ งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานส่งเสริมและสนับสบุนความเข้มแข็งขุมซน

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน งานบริหารท้ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
และ งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ขอให้ท่านสมาซิกได้ตรวจสอบดูทีละงาน 
เร่ิมจากงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน มีสมาขิกท่านใดมีช้อสงลัยท่ีจะ 
ซักถามหรือจะอภิปรายในรายการใด ขอเชิญ 
-ฃอเชิญท่านบุญเลิศ แสนเทพ

นายบญุเลศิ แสนเทพ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาขิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.แม่ทะ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมนายบญุเลิศ แสนเทพ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
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ส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอแมท่ะ เขต ๑ ตามโครงการท่ีท่านขออนุมัติโอนงบประมาณ 
ทัง้หมด มรีายการท ี ่ ๑๗ หนา้ที ่ ๓๗๖ โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง จำนวน 
๑๐,<£๑๐,๐๐๐ บาท ในโครงการท่านได้ยกเลิกโครงการในพ้ืนท่ีอำเภอแม่ทะ เนือ่งจาก 
เป็นโครงการท่ีซ้ําซ้อน ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซํา้ซอ้นเงินกู้ กสอ. จริง  ๆ แล้ว 
โครงการนี ้อยู่ในซ้อบัญญ้ตงบประมาณ ได้สำรวจแล้วไม่มีการซ้ําซ้อน ถนนแม่ลู่ -  สาม 
ขา ระยะทางย่ีสิบกว่ากิโลเมตร ทกุปทีีผ่า่นมาเราไดด้ำเนนิการประมาณปลีะเจ็ดถงึแปด 
รอ้ยเมตร ถ้าถามว่าทำย่ีสบิป ี ถนนเส้นน้ีก็ทำไม่ครบเลย ถนนเส้นน้ีผมได้นำกำนัน และ 
ทา่นนายกไปสำรวจแลว้ งบประมาณสบิล้าน พืน้ทีต่รงนีส้ำรวจบา้นแมลู่ ่ บา้นสามขา 
บา้นผาแมว ซ่ึงโครงการในเงินกู้กสอ.น้ันมาทีหลัง เป็นโครงการท่ีไปสำรวจบ้านสามขา 
บ้านทุ่ง บา้นนายาบ คนละพิกัด แตถ่า้หากทา่นนำมารวมกนัว่าเปน็พกิดัเดยีวกนั ผมไม่ 
เช่ือ โครงการตรงน้ีผมไดไปแจ้งกับท่ีขุมซน ทีป่ระขมุอำเภอ ในท่ีประขุมท้องถ่ิน หลายท่ี 
แล้วว่าถนนสายนีจ้ะได้รับการก่อสร้างเร็ว  ๆ นี ้แต่บัดน้ีท่านได้ย้ายโครงการออกไป ผม 
เชือ่วา่ไมย่ตุธิรรมกบัพีน่อ้งตำบลหวัเสอื อำเภอแมท่ะ โครงการนีเ้ปน็ถนนสายทาง 
รบัผดิขอบขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง เปน็ถนนทีส่รา้งชือ่เสยีงใหก้บัคน 
อำเภอแมท่ะ ผมขอคัดค้านโครงการนีไ้ม่อนุญาต สำหรับส่วนตัวผมไม่อนุญาต และไม่ 
เห็นด้วยท่ีจะอบุนัติโอนงบประมาณโครงการน้ี ขอขอบคุณ 
- ขอเขิญท่านถาวร บปุผาเจริญ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น การโอนงบประมาณประจำป ี ๒๕๖๒ เร่ืองทีห่ก 
จำนวนงบประมาณทัง้หมดเจ็ดสบิกว่าลา้นบาท สำหรับเหตุในการโอนงบประมาณ ถ้า 
ด้วยเหตุผล ถา้มงีบประมาณเหลอืจ่ายตามการดำเนนิการจัดซือ้จัดจ้าง ก็ถือว่าเป็นสิงท่ีดี 
ท่ีจะขออนุนัติโอนงบประมาณเพ่ีอจัดทำโครงการใหม่ แต่โครงการท้ังหมด เท่าท่ีได้อ่าน 
แลว้ มปีระมาณ ๑๑ โครงการ ทีไ่มไ่ดโ้อนดว้ยเหตผุลมงีบประมาณเหลอืจา่ยตาม 
ระเบยีบพสัดุ ซ่ึงอาจจะมีความจำเป็นไปในแต่ละพ้ืนท่ี ผมใคร่ขอสอบถามว่าโครงการท่ี 
ไม่ได้ดำเนนิการตามตามระเบียบพสัดุแลว้ และดำเนนิการขออนุมัติขอโอนงบประมาณ 
เราไดรั้บความยินยอมเหน็ขอบจากคนในพืน้ที ่ หรือทำประขาคมสอบถามกบัซาวบา้น 
หรอืทอ้งถิน่นัน้หรอืยงั ซึง่โครงการในลกัษณะนีต้ามทีไ่ดอ้า่นกจ็ะมโีครงการหนึง่ ท่ี 
คลา้ยคลงึกบัทา่นบญุเลศิ แสนเทพ ทีไ่ดอ้ภปิรายถงึ วา่ซาวบา้นตอ้งการ หน้าท่ี ๗ 
โครงการท่ี ๓ โครงการเสรมิผวิจราจรลาดยางเพีอ่จา่ยเปน็คา่เสรมิผวิจราจร บ้านแม่ก่ง 
หมู่ ๓ ต.บา้นเปา้ อ.เมอืงลำปาง ด้วยเหตุผลพืน้ท่ีจริงไม่สามารถก่อสร้างได้ ขนาดพ้ืนท่ี 
ไมส่อดคลอ้งกบัสภาพความจรงิ ในเร่ืองถนนหนทาง ตา่ง  ๆ เปน็เรือ่งทีซ่าวบา้นเขา 
ต้องการมาก ผมคิดว่าด้วยเหตุผลประการเซ่นนีไ้ม่น่าจะเพยีงพอในการขออนุมัติตัดโอน 
งบประมาณน้ีท้ิง เพราะขนาดรูปทางต่าง  ๆ ทางเทคนคิดา้นชา่งเราสามารถปรับรูปแบบ 
โครงการให้สอดคล้องกับลักษณะความเป็นจริงได้ เพราะฉะน้ัน การโอนลดงบประมาณ 
ประเภทนี ้กจ็ะเหมอืนกบัโครงการทีท่า่นบญุเลศิ แสนเทพ ไดอ้ภปิราย อำเภอแมท่ะ 
คนเจา้ของพืน้ที ่ จะตอบกบัซาวบา้นดว้ยความลำบาก ในเร่ืองทีม่โีครงการแลว้ มกีาร 
โอนลดงบประมาณทิง้ไป หรอืแมแ้ตโ่ครงการทีข่าวบา้นตอ้งการยืน่เสนอมา ไม่ได้ 
ตอบสนองกับความต้องการของซาวบ้าน ก็เซ่นเดียวกัน ในส่ิงน้ีผมอยากให้พิจารณาดูว่า
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๒๐

เราจะดำเนนิการแก้ไขอย่างไร อีกโครงการท่ีผมนำเสนอทางฝ่ายบริหาร คือถนนเลียบ 
ทางรถไฟ ซ่ึงต้องใช้งบประมาณ ๕-๖ ล้านบาท ถนนเลียบทางรถไฟเป็นการแก้ไขปัญหา 
การจราจรของคนทัง้จงัหวดัเลย ซึง่พวกเราทกุคนเคยใชถ้นนเลยีบทางรถไฟจากลำพนู 
หรือเชียงใหม่ เราก็เห็นแล้วว่าถนนเส้นน้ีใช้ไต้ เกิดประโยชน์ต่อภาพมวลรวมท้ังจังหวัด 
ซึง่ถนนเลียบทางรถไฟของจังหวัดลำปาง เราเชา้จากบา้นปงแสนทอง ว่ิงสัญจรมาถนน 
เลียบทางรถไฟ มาออกหนา้วัดศรีบญุเรือง เสน้นีค้นทีเ่คยใชจ้ะรู้ไดเ้ลยวา่ประหยดัเวลา 
มาก แต่ขาดการเหลียวแลจากท้องถ่ิน ซ่ึงโครงการดังกล่าวไต้นำเสนอให้ฝ่ายบริหารแล้ว 
ในวันน้ีท่ีผมไต้เปิดดูช้อมูล หน้าท่ี ๒๒ รายการที ่ ๒๓ โครงการเสรมิผวิจราจรฯ ถนน 
เลียบทางรถไฟเช่ือมระหว่างน้านบ'อแฮ้ว หมู่ ๒ - บา้นนา้ยะ หมู่ ๑๑ -นา้นทุ่งโค้ง หมู, 
๓ -  บ้านทับหมาก หมู่ ๘ ไต้รับงบประมาณสามล้านห้าแสนบาท ในจำนวนน้ีล้าจะว่าไป 
ตามการบรหิารงบประมาณ ถนนเสน้นีไ้มไ่ตร้บัการอดุหนนุ จากฝา่ยบรหิารเลย 
งบประมาณจำนวนนีม้าจากการโอนงบประมาณโครงการสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้าน 
นีา้โทง้อดุมพร ผมเลยขออภปิรายวา่โครงการด ี  ๆ ทีเ่กดิประโยชนก์บัซาวบา้นม ี
ความลำคญัมาก ผมว่ามากท่ีสุดในโครงการ เจ็ดสบิหา้ลา้นบาททีเ่ราจดัทำโครงการใน 
วันนีโ้ครงการนีจ้ะเปน็หนา้ตาของจังหวัดลำปาง อบจ.ลำปาง ลา้เราทำด ี  ๆ ก็จะเป็นส่ิง 
ทีเ่ราเชดิซผูลงานของเราไต้ ซ่ึงในวันน้ีท่ีเราโอนลดงบประมาณน่าจะนำไปทำโครงการท่ี 
สร้างสรรค์ พฒันา แต่ใหท้า่นสมาชกิมาต่อว่าโครงการทีดี่  ๆ ทา่นโอนงบประมาณ ลด 
งบประมาณไปทำไม ถนนซาวบ้านท่ีใช้ อยากจะฝากถงึฝา่ยบรหิารว่าเราจะทำอยา่งไรใน 
เร่ืองการสง่เสริมถนน ลดการจราจรถนนเลยีบทางรถไฟของจงัหวดัลำปาง ขอฝากไว้ 
เพยีงแคน่ี ้ขอขอบคุณ 
- ขอเชิญท่านพเีขฐ ทินอยู่

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารสว่นจังหวัดลำปางทกุทา่น ในเร่ืองของการโอนงบประมาณ ผมต้องขอขอบคุณ 
ทกุสว่นทีม่สีว่นเกีย่วชอ้ง สว่นของโรงพยาบาลเกาะคาตอ้งขอขอบคณุผูบ้รหิารและ 
สมาชิกทุกท่าน ในคร้ังน้ีเรามีโอกาสไต้อุดหนุน ในสว่นของอุปกรณก์ารแพทย์ ศูนย์ฟอก 
ไต เปน็ทีท่ราบวา่เราเคยใชง้บประมาณขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัจำนวนหา้ลา้น 
บาท ในการอุดหนุนโรงพยาบาล และองคก์รภายนอกขออนญุาตเอย่นาม สโมสรโรตาร่ี 
อกีประมาณสิล่า้นบาท ในวันนีศ้นูย์ฟอกไตของโรงพยาบาลเกาะคา จะสามารถดแูลพี ่
น้อง ใน ๘-๙ อำเภอ สามารถใชไ้ต้ประมาณ ๘ คน/รอบ หนึง่คนจะใช้ไต้ ๒ รอบ ถ้า 
หากผูน้ว้ยมากขึน้กจ็ะเปดิใหใ้ชบ้รกิาร ๓ รอบ  ๆ ละประมาณ ๔ ช่ัวโมง เปดิทำการ 
๐๘.๐๐ น. -  ๑๖.๐๐ น. ลา้หากมผีูน้ว้ยเพิม่มากขึน้กจ็ะเปน็ ๐๖.๐๐ น. -  ๑๘.๐0 น. 
เพราะฉะนัน้รอบนีเ้ราอดุหนนุงบประมาณไปอกีประมาณแปดแสนสีห่มืน่บาท ต้อง 
ขอขอบคณุฝา่ยบรหิารและสมาชกิสภาทกุทา่น ทีม่สีว่นเกีย่วชอ้ง และอกีเรือ่งทีอ่ยาก 
อภปิรายกคี็อไฟฟา้แสงสว่าง ตามทีผ่มมโีอกาสไตเ้ชา้มาเปน็คณะกรรมการ LPA เป็น 
การประเมนิประสทิธภิาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ คร้ังหน่ึงในห้องประชุมก็มี 
ตวัเลขทีข่ึว้ดัถงึประสทิธภิาพของหนว่ยงานเรา ผมคอ่นชา้งหนกัใจมอียูห่นึง่ชอ้ทีใ่ห ้
คะแนน ๕ เตม็ เขาบอกวา่จะตอ้งเตมิแสงสวา่งใหส้ายทางทัง้หมด ลา้หากเรานำไป 
เทยีบเคยีงกบัเทศบาลใกล ้  ๆ เข่น เทศบาลตำศาลา ซ่ึงผมเคยเป็นสมาชิกสภา มีพ้ืนท่ีอยู่
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๔ หมู่บ้าน เพราะฉะน้ัน ไฟส่องสว่างถนน เทศบาลน้ันไม่ยาก เพราะพ้ืนท่ีไม่ยาก และจะ 
ได้คะแนน ๔-๔ คะแนนด้วย เพราะพืน้ทีค่่อนข้างจำกดัและง่าย แต่สายทางขององค์การ 
บริหารสว่นจังหวัดลำปาง คอ่นขา้งมเียอะ และโอกาสท่ีจะไปทำแบบน้ันเป็นไปได้ยาก 
จากการโอนงบประมาณของเราประมาณหา้สบิกว่าโครงการ ตรงนีน้า่จะแบง่เบา และ 
บรรเทา ประสทิธิภาพการประเมินในรอบหนา้นา่จะเปน็ประโยชนม์ากขึน้ และขอฝาก 
ไปยงักองชา่ง ถา้มกีารสำรวจในจดุทีด่พีอ กจ็ะเปน็ประโยชนใ์นการสญัจรและความ 
ปลอดภัยของพ่ีน้องประซาซน ผมขอฝากไว้ ๒ ประเด็น ขอขอบคุณ 
- ขอเชญิฝ่ายบริหารข้ีแจง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ขอขอบคุณท่านสมาชิกท่ีให้ข้อแนะน่า การโอน 
งบประมาณในครัง้นี ้มทีา่นบญุเลศิ แสนเทพ ใบเรือ่งถนนทีอ่ำเภอแมท่ะ โอนไปท้ัง 
โครงการ และทา่นถาวร บปุผาเจรญิ การโอนไปใชใ้หเ้กดิประโยชน ์ ดว้ยการโอน 
โครงการบา้นแมก่งั และท่านพิเซฐ ทินอยู่ ให้ข้อคิดไว้ในการตรวจสอบ LPA ของเรา 
ตามหลักท่ีเราได้หารือกันในผู้บริหารในการทำงานท่ีผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปางไม่มีโครงการทีจ่ะเนน้ย้ําเปน็จุดเด่นของเราเอง ท้ังผม รองปลัด และผู้อำนวยการ 
กองชา่ง ไดป้รกึษาหารอืกนัแลว้วา่ ในสว่นโครงการทีเ่ราจะทำโครงการโดดเดน่ในป ี
๒๔๖๓ -  ๒๔๖๔ คือโครงการถนนถ่ายโอน เราจะดำเนนิการในการปรับผิวจราจร ขยาย 
ไหล่ทางและไฟฟ้าส่องสว่าง ให้ดีท่ีสุดสำหรับถนนท่ีถ่ายโอนมา รอ้ยกวา่สายทาง ท่ีผ่าน 
ไปมาเราไปอุดหนุนให้กับโครงการท่ีเกินศักยภาพ มากจนเกินไป จนลืมถนนของตนเอง 
เราก็ได้กู้เงินมาดำเนนิการ เช่น กรณกีรมทางหลวง ทางหลวงขนบท เขากด็ำเนนิการใน 
สว่นทีรั่บผิดขอบได้อย่างดี เรากต็อ้งการทีจ่ะทำใหด้เีชน่กนั กจ็ะเร่ิมโครงการปรับผวิ 
จราจร ขยายไหล่ทางและไฟฟ้าส่องสว่างให้ดีข้ึน นอกจากนีน้โยบายของรัฐบาลท่ีผ่านมา 
ในเร่ืองการลดอตัราการเสยีชวิีตของประซากร เร่ืองอบุตัเิหตตุา่ง  ๆ ทีเ่ราดำเนนิการคง 
จะไปสนับสนุนในส่วนน้ีก็คงจะดีข้ึน กจ็ะเปน็ผลด ี สำหรับ ๒ โครงการ ขออนญุาตให ้
ผู้อำนวยการกองช่างได้ข้ึแจงต่อไป ขอขอบคุณ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารสว่นจังหวัดลำปางทกุทา่น ฃอขึแ้จงในกรณขีองอำเภอแมท่ะกอ่น เปน็สายทาง 
แม่ลู่ -  สาขา ซ่ึงมีท้ังหมดประมาณย่ีสิบกว่ากิโลเมตร ในปงีบประมาณทีผ่า่นมาเรามกีาร 
ต้ังงบประมาณเปน็ค่าฉาบผิดจราจร งบประมาณ ๑๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท หลงัจากทีมี่การ 
ตราเปน็ขอ้บญัญตัแิลว้เราคาดวา่เงนิรายไดไ้มเ่ขา้ และเรามกีารกูเ้งนิ กสอ. ซ่ึงผมเองก็ 
ไดน้า่โครงการทีบ่รรจุอยู่ในขอ้บญัญติัและแผนด้วย ซึง่คาดวา่จะมกีารปญ้หาทีเ่รง่ดว่น 
เราเขา้ใจวา่การกูเ้งนิ กสอ.จะรวดเรว็ ผมเลยนา่โครงการนีข้ึน้มาใช ้ เลยเปน็ทีม่าการ 
ยกเลกิโครงการในขอ้บญัญตักิเ็ปน็สาเหตกุารยกเลกิ เพราะผมนา่เขา้มาทดแทน ซ่ึง 
ตอนนีเ้รากไ็ดร้บัเงนิกูจ้าก กสอ.มกีารทำนติกิรรมไปเรยีบรอ้ยแลว้ เลยเปน็สาเหตใุห ้
หยดุโครงการนี ้ และพจิารณาจากโครงการทัว่ไปตามภารกจิถา่ยโอน ซึง่มอียูห่ลาย 
โครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดลำปาง ท้ังสิน้เจ็ดสบิสายทาง เราก็ได้น่าโครงการกลับไปพัฒนา 
ในพืน้ทีอ่ำเภอแมท่ะเชน่เดมิ อกีสว่นหนึง่กไ็ปยงัอำเภอขา้งเคยีง นึค่อืมลูเหตทุีเ่ราขอ 
ยกเลิกโครงการ และเป็นโครงการท่ีซ้ํากับ กสอ.จริง ใช้แผนข้อเดียวกัน
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ส่วนท่านถาวร บุปผาเจริญ ถนนเลียบทางรถไฟ ข้อเทจ็จริงเรามกีารลำรวจร่วมกับทาง 
เทศบาล และอบต.ระยะทางประมาณสามพนัหกรอ้ยเมตร เปน็งบประมาณทีท่า่นได ้
ชีแ้จงจากการโอนโครงการเอนกประสงค์บา้นนํา้โทงัอุทมุพรในวงเงินสามล้านกว่าบาท 
ในส่วนท่ีเหลืออีกประมาณหน่ึงพันหกร้อยเมตร เราก็ได้ปรึกษากันในฝ่ายบริหารแล้ว ก็ 
จะมกีารบรรจใุนปง็บประมาณ ๒๕;๖๓ ต่อไป ในสว่นพืน้ทีห่มูบ่า้นแมก่งั ผมต้องขอ 
อนุญาตให้ท่านสมาซิกเจ้าของพ้ืนท่ีได้ช้ีแจง ขอขอบคุณ
- ขอเซิญท่านนิกร ธรรมลังกา

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารสว่นจังหวัดลำปางทกุทา่น สำหรับกรณกีารโอนงบประมาณโครงการบ้านแม่กัง 
หมู่ ๓ ต.บา้นเปา๋ งบประมาณผา่นสภาเมือ่ป ี ๒๕๖๒ แตเ่นือ่งจากอบต.บา้นเปา๋
ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก็เลยจัดทำโครงการทับซ้อนโครงการเรา จงึเปน็เหตผุลทีเ่รา 
ไม่สามารถจะกระทำได้ จึงขออนุญาตโอนงบประมาณไปจัดทำโครงการท่ีเกิดประโยชน์ 
ขอขอบคุณ
- ขอเชิญท่านบุญเลิศ แสนเทพ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ถนนสายแม่ลู่ -  สามขา ท่านผูอ้ำนวยการกองฟา่งได้ 
ตอบวา่มจีำนวน ๒๖ กิโลเมตร จากการสำรวจผมไดน้ำผูใ้หญบ่า้น กำนัน สำรวจชว่ง 
บ้านแม่ลู่ บา้นผาแมว โครงการสิบล้านกว่าบาทน้ัน เราได้สำรวจก่อน และเงิน กสอ.ไป 
สำรวจอีกจุดท่ีบ้านสามขา บ้านทุ่ง เพราะถนนสายนีย้าว ๒๖ กิโลเมตร นายกอบต.ทา่น 
ไดไ้ปประสานกบัเงินอดุหนนุเฉพาะกจิ ผมไปเปดิกบัทา่นผูว้า่ราซการจงัหวดั ๒ จุด 
เพราะถนนสายนีผ้า่นหมูบ่า้นทัง้นัน้ จากแยกบา้นดอนไฟ ไปยงับา้นสามขา หว้ย 
มะเกลอื บ้านทุ่ง บา้นนายาบ บ้านดอนมูล บา้นผาแมว บ้านแม่ลู่ ถนนเส้นน้ีจะผ่านแต่ 
ละหมู่บ้าน ขณะน้ีผมเช่ือว่าอบต.หัวเสือได้ส่งหนังลือให้ไปซ่อมถนนสายทางบ้านแม่ลู่ -  
สามขา บ้านแม่ลู่ -ผาแมว เคยส่งมา ๒-๓ คร้ังแล้ว ก็ยังไม่ไปดำเนินการซ่อมแซมให้ ผม 
กไ็ปบอกวา่งบประมาณตรงนีจ้ะเขา้ไปดำเนนิการในเรว็  ๆ นี ้ อีกไม่นานจะไปเข้าไป 
ดำเนนิการ แตล่า้หากทา่นบอกว่าโครงการซํา้ซอ้นกนั ท่านนำสองโครงการไปสำรวจ 
พกัิดเดียวกัน แต่ตอนสำรวจไม่ได้ซ้ําซ้อนกัน ผมเองก็นำไปสำรวจ ขอขอบคุณ
- ขอเชญิฝ่ายบริหารชีแ้จง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามท่ีเราได้กำหนดไวในแผน ข้อบัญญติัและเงินกู้ 
กสอ. สรุปแล้วเป็นจุดเดียวกันท่ีกำหนดไว้ในแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ซ่ึงตอนน้ีเราก็ได้รับเงินกู้ กสอ. ได้ทำนิติกรรมไปเรียบร้อยแล้ว ในเร่ืองแผนมอียู่จดุเดยีว 
ก็ได้รับการสนองตอบไปแล้วในการจัดทำแผนข้อน้ี ฉะน้ันในการจัดทำโครงการใหม่ท่ีจะ 
ดำเนนิการ ก็ต้องนำเข้าบรรจุในแผนเร่ืองพิกัดต่อไป ต้องต่อยอด ดังน้ันการท่ีจะต่อ ๒๑ 
กิโลเมตรต่อไป ก็ต้องนำเข้าแผนอีกพิกัด ก็ขยายพิกัดออกไป การท่ีจะใข้ท้ังข้อบัญญัติ 
และเงินกู้ กสอ.ต้องมี ๒ แผน ลืงจะถูกต้องตามระเบียบวิธีการงบประมาณ การแก้โข



นายทองดี จอมวงค ์
ปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที ่
นายกอบจ.ลำปาง 
นายพิษเนุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายบุญเลิศ แสนเทพ 
ส.อบจ.อ.แม่ทะ

นายพิษญพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายถาวร บุปผาเจริญ 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายพิษญพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายนิกร ธรรมลังกา 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายพิษญพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

บัญหาก็ต้องรวบรวมนำส่งในงบประมาณ ๒๕๖๓ ถา้หากเราจะดำเนนิการกต็อ้งตาม 
แนวทางน้ี ฃอฃอบคุณ

- ขอเขญิทา่นบญุเลิศ แสนเทพ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ถนนสายทางนีอ้ยูใ่นแผนอยูแ่ลว้ สายทาง ๒๖ 
กิโลเมตร ไม่จำเป็นจะต้องไปเพ่ิมแผน ๒๕๖๓ วันนีถ้นนสายทางน้ีสามารถดำเนินการไต้ 
เลย งบประมาณหา้แสนบาทยังทำได้ งบประมาณสบิล้านบาทกต้็องทำไต้ เพราะต้ังใน 
ข้อบัญญติัมาก่อนแล้ว ผมจะบอกเลยก็ได้ถ้าผมจะไปแก้ไขป้ญหากับพ่ิน้องประชาซนได้ 
อย่างไร ผมจะถา่ยขอ้บญัญตัลิงใน FACEBOOK ในวันน้ีท่านได้โอนโครงการไปท่ีอ่ืน 
หมดแลว้ จากทีเ่คยจดัสรรลงในพืน้ทีอ่ำเภอแมท่ะ ในวนันีถ้า้หากทา่นไมด่ำเนนิการ 
ท่านนำไปทำไฟฟ้าหรืออะไรแล้วแต่ท่าน ก็จะต้องอยู่ในพืน้ทีอ่ำเภอแมท่ะ เพราะท่านไต้ 
ตกลงเง่ือนไขไว้แล้ว ตอ้งอยู่ในพืน้ทีอ่ำเภอแม่ทะเทา่นัน้ และผมขอฝากทา่นประธานถ้า 
จะขอมติ ให้ขอเป็นข้อ  ๆ อย่าขอมติรวม ถ้ารวมผมไม่ยกให้ ขอขอบคุณ
- ขอเชิญ'ท่านถาวร บปุผาเจริญ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารสว่นจังหวัดลำปางทกุทา่น จากเมือ่ลกัครู่ทีผ่มไดส้อบถามโครงการทีบ่า้นแมก่ง่ 
ด้วยเหตุผลในการโอนงบประมาณ กับเหตุผลท่ีท่านนิกร ธรรมลังกา ได้ชีแ้จงเมือ่ลักครู่ 
คนละเหตุผลกัน ท่านได้ช้ีแจงว่า ท้องถ่ินได้รับงบประมาณดำเนินการถนนเส้นน้ีแล้ว แต่ 
เหตผุลของเราระบวุา่สภาพพืน้ทีไ่มเ่อือ้อำนวย ก็ฃอให้ฝ่ายบริหารได้แก้ไขข้อช้ีแจงใน 
เร่ืองการขอโอนงบประมาณด้วย ขอขอบคุณ
- ขอเชิญท่านนิกร ธรรมลังกา

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมอาจจะละเลยในเหตุผล เพราะเหตผุลตอ่ทา้ยนา่จะ 
มปีระโยชนล์ำหรบัคนมาอา่นทหีลงั และเหตผุลทีแ่ทจ้รงิ ขอความอนเุคราะหท์า่น 
ประธาฺนสภาผา่นไปยงัผูบ้รหิารไตแ้กไ้ขวา่ เนือ่งจากไดร้บัเงนิอดุหนนุเฉพาะกจิของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี แทนคำว่า สภาพไม่อำนวย ขอขอบคุณ 
มีท่านใดจะอภิปรายหรือชักถามอีกหรือไม่ ไม่มี
-ฃณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๑๙ คน ครบองค์ประขุม ผมจะขอมติท่ีประขุม
- สมาซิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๔ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑ เสียง



มติท่ีประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๑๔ เสียง อนุมัติให้โอน
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ตามหนังสือ 
ท่ี ลป ๕๑๐๐๓/๓๓๐๘ ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ไม่เห็นชอบจำนวน ๑ เสิยง งดออกเสิยงจำนวน ๔ เสียง

นายพิษณูพล ประสาน -ต่อไป ๓.๒ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายตาม
ประธานสภาฯ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ .ศ.๒๕๖๒
- ในญัตติน้ีมีเร่ืองแก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจง จำนวน ๕ เร่ือง ผมจะขอมติเป็นเร่ืองๆ 
-ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงเร่ืองแรก

นางสาวพรรณี การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนายทองดี จอมวงค์ ปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ปฏิบ้ติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ใหแ้ถลงประการใน 
๓.๒ ญตัตขิออนมุตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงคำขีแ้จงงบประมาณรายจา่ยตามข้อบัญญัติ 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ไดต้ัง้งบประมาณรายจ่ายประจำป ี งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ กองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 
งบประมาณ ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท น้ัน เน่ืองจากกองช่าง ได้ตรวจสอบโครงการท่ีอยู่ใน 
ความรับผิดชอบมคีวามจำเปน็ต้องแก!้ฃคำขีแ้จงงบประมาณรายจ่าย ดังน้ี 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
รายการที ่ ๑๐ หน้า ๓๖๔ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง จำนวน ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท 
เน่ืองจากกองช่างไต้ตรวจสอบแผนงานโครงการดังกล่าว ปรากฏว่ากองชา่งไต้คำนวณคา่ 
งานก่อสร่าง ปรากฏว่าค่าเฉล่ียของวัสดุก่อสร้างตามดัชนเีศรษฐกิจการค้า สำนักงาน 
ปลัดกระทรวงพาณชิย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปริมาณโครงการลด ให้ 
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามสภาพจริง (รายละเอียดตามเอกสารบัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลง 
คำข้ีแจงงบประมาณแนบท้าย) เพ่ือใหก้ารดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึง
ขออนมุติัแก!้ขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้!ขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ ์
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คณุภาพเปลีย่น หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ี 
ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป



นายพิษ{นุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

นางสาวพรรณ ี การะกัน 
รองปลัด อบจ.ลำปาง

- ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาซิกท่านใดมีฃ้อสงสัยท่ีจะซักถาม
หรือจะอภปิราย เซิญครับ - ไม่มี
-ฃณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๑๙ คน ครบองค์ประชุม
- ผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นซอบอนุม้ติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจา่ย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 
จำนวน ๑๘ เสียง
- สมๅซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี

เปน็อนัว่าทีป่ระชมุแหง่นีม้มีตเิหน็ชอบจำนวน ๑๘ เสยีง อนุมัติให้แก้ไข 
เปลีย่นแปลงคำซีแ้จงงบประมาณรายจา่ย ตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวดังบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ทีฝ่า่ยบรหิารไดแ้ถลง ตามหนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๓/๙๘๑ ลงวันท่ี ๑๒
มนีาคม ๒๕๖๒ ไมเ่หน็ชอบจำนวน - เสยีง งดออกเสยีงจำนวน ๑ เสยีง

-ตอ่ไปแกไ้ขเปลีย่นแปลงคำชีแ้จงเรือ่งทีส่อง ขอเชญิฝ่ายบริหารแถลง
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ต้ัง 
งบประมาณรายจ่ายประจำป ี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กองการศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ 
๖๖,๐๐๐ บาท น้ัน เนือ่งจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ตรวจสอบ 
โครงการท่ีอยู่ในความรับผิดขอบมีความจำเป็นต้องแก้ไขคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ดังนี ้ งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ ์ปะเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์
รายการที ่ ๑ หน้า ๑๙๐ ค่าจัดซือ้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จำนวน ๖๖,๐๐๐ บาท 
เนือ่งจากกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม มกีารเปลีย่นแปลงเกณฑร์าคากลาง 
และคณุลกัษณะพืน้ฐานครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์ ณ วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
เปลีย่นไปใขเ้กณฑร์าคากลางคณุลกัษณะพืน้ฐานครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์ ฉบับใหม่ ณ 
วันท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กองการศกึษาฯ จึงมคีวามจำเปน็คณุลกัษณะใหต้รงกบั 
เกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์ ฉบับใหม่ ณ วันท่ี ๑๕ 
มนีาคม ๒๕๖๒ ใหถ้กูตอ้ง (รายละเอยีดตามเอกสารบญัฃแีกไ้ขเปลีย่นแปลงคำชีแ้จง 
งบประมาณแนบท้าย)



๒๖
นางฝ็าวพรรณี การะกัน เพ่ือใหก้ารดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจง 
รองปลัด อบจ.ลำปาง งบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไข 
เปล่ียนแปลงดำข้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ ์ท่ีดินและล่ีงก่อสร้าง ท่ีทำ 
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้เป็นอำนาจ 
อนุมัติของสภาห้องถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายพิษถ{พล ประสาน - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาขิกท่านใดมีข้อสงลัยท่ีจะซักถาม 
ประธานสภาฯ หรอืจะอภปิรายขอเขญิ -ไม่มี

-ฃณะน้ีมีสมาขิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๑๗ คน ครบองค์ประขุม
- ผมจะขอมติท่ีประขุม
- สมาขิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๔๖๒ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๗ เสียง
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๖๒ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี

มติท่ีประขุม เป็นอันว่าที่ประขุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๑๗ เสียง อนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ฝ่ายบริหารได้ 
แถลง ตามหนังสีอท่ี ลป ๔๑๐๐๓/๑๘๔๖ ลงวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๔๖๒ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

-ตอ่ไปแกไ้ขเปลีย่นแปลงคำขีแ้จงเร่ืองทีส่าม ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
นางสาวพรรณ ี การะกนั เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาขิกสภาองค์การ 
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ต้ัง

งบประมาณรายจ่ายประจำป ี งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒ กองแผนและงบประมาณ หมวด
ค่าครุภัณฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๔,๓๐๐ บาท น้ัน
เน่ืองจากกองแผนและงบประมาณได้ตรวจสอบโครงการท่ีอยู่ในความรับผิดชอบมีความ
จำเปน็ต้องแกไ้ขคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ดังน้ี
งานวางแผนสถิติและวิขาการ หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์
รายการที ่ ๑ หน้า ๑๔๔ ค่าจัดข้ีอเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จำนวน ๔,๓๐๐ บาท เน่ืองจาก 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มกีารเปล่ียนแปลงเกณฑร์าคากลางและ 
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๖๑



นางสาวพรรณ ี การะกนั เปล่ียนไปใช้เกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ ฉบับใหม่ ณ 
รองปลัด อบจ.ลำปาง วันท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ กองแผนฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขคุณลักษณะให้ตรง

กับเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ ฉบับใหม่ ณ วันท่ี 
๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ถูกต้อง (รายละเอียดตามเอกสารบัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำ 
ช้ีแจงงบประมาณแนบท้าย) เพือ่ใหก้ารดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอ 
อนมุติัแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ ์
ท่ีดินและล่ีงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คณุภาพเปลีย่น หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ี 
ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายพษิเนพุล ประสาน - ตามท่ีฝ่ายบริหารไต้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาซิกท่านใดมีช้อสงสัยท่ีจะซักถาม 
ประธานสภาฯ หรือจะอภปิรายขอเชญิ •ไม1มี

-ฃณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๑๗ คน ครบองค์ประขุม
- ผมจะขอมติท่ีประขุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๗ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี

มติท่ีประชุม เปน็อนัว่าทีป่ระชมุแหงฺ่นีม้มีตเิหน็ชอบจำนวน ©๗ เสยีง อนุมัติให้แก้ไข
เปลีย่นแปลงคำซีแ้จงงบประมาณรายจา่ย ตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวดังบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทีฝ่า่ยบรหิารได ้
แถลง ตามหนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๓/๒๐๕๐ ลงวันท่ี ©๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ไมเ่หน็ขอบจำนวน - เสยีง งดออกเสยีงจำนวน - เสยีง

-ตอ่ไปแกไ้ขเปลีย่นแปลงคำชีแ้จงเรือ่งทีล่ี ่ ขอเชญิฝ่ายบริหารแถลง
นางสาวพรรณ ี การะกนั เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามมติสภาสมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๖ ประจำปี 

พ.ศ.๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ได้อนุมัติให้กันเงินกรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน 
ข้อบัญญติัองค์การบริหารสว่นจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ เพ่ือเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ 
ส่ิงก่อํสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นบ้านคุ่มเน้ีงใต้ หมู่ท่ี ๓ -  บ้านสะพาน 
หิน หมู่ท่ี ๔ ตำบลแม่มอก อำเภอเถนิ จังหวัดลำปาง เข่ือมถนนเถิน -  ทุ่งเสล่ียม



นางสาวพรรณี การะกัน จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และกองช่างขออบุนัติกันเงินงบประมาณ ประจำปี 
รองปลัด อบจ.ลำปาง งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพือ่เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กรณีก่อหน้ีผูกพัน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อบุนัติเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปาง ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด วังอุดม เป็นผู้รับจ้างโครงการถนนลูกรังบด 
อัดแน่นบ้านทุ่มเน้ีงใต้ หมู่ท่ี ๓ -  บ้านสะพานหิน หมู่ท่ี ๔ ตำบลแม่มอก อำเภอเถนิ 
จังหวัดลำปาง เฃ่ือมถนนเถิน -  ทุ่งเสล่ียม จำนวน ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา 
ดำเนนิการ ๑๒๐ วัน ต้ังแต่วันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ไต้ตรวจสอบโครงการฯ พบว่าสถานท่ีก่อสร้าง 
โครงการฯ มกีารดำเนนิการก่อสร้างของลำนกังานเทศบาลตำบลแม่มอก ถนนในพ้ืนท่ี 
ก่อสร้างช่วงบ้านทุ่มเน้ีงใต้ หมู่ท่ี ๓ ตำบลแม่มอก อำเภอเถนิ จังหวัดลำปาง พิกัด 
จุดเริมต้น พ ๑๙๔๕๕๕๔ E: ๕๓๕๗๙๔ พิกัดจุดสินสุด N: ๑๙๔๕๐๒๗ E: ๕๓๕๖๗๗ 
ช่วง STA .๐+๐๐๐-๐+๐+๕๕๐ ระยะทาง ๕๕๐ เมตร จึงแจ้งให้ห้างทุ่นส่วนจำกัด 
วังอุดม หยุดการดำเนินการก่อสร้างออกไป จนกว่าจะไต้รับการแจ้งใหเ้ข้าทำงานจาก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานได้ 
ร่วมกันพจิารณาแล้ว เพือ่ใหก้ารดำเนินการดำเนินการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรแก้1ฃผังบริเวณการก่อสร้างในช่วงดังกล่าว และไต้ 
ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามสภาพพ้ืนท่ีจริงเรียบร้อยแล้วไต้นำเสนอนายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ไต้ส่ังการให้ 
ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบฯ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ลงวันท่ี ๑๑ เมษายน 
พ.ศ.๒๕๖๒) ท้ังน้ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ไต้รับการทักห้วงจากลำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง กรณกีารตรวจสอบการเบกิจ่ายเงินขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางงวดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด 
แน่น จำนวน ๒ โครงการ ของกองช่าง พบว่าเกิดการทับซ้อนของโครงการและ 
ดำเน่ินการแก้ไขผังบริเวณการก่อสร้างฯ ลำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง ขอ 
ทราบว่าการดำเนินการแก้ไขผังบริเวณการก่อสร้างโดยการแก้โขแบบแปลนและผัง 
บริเวณดังกล่าว ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ท่านไต้ขออบุนัติจากสภา 
ท้องถ่ิน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ๒๙ หรือไม่อย่างไร (จดหมายบันทึก 
ลำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง เม่ือวันท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒)
เพ่ือให้การดำเนินการขอแก้ไขเล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง (รายละเอยีดตาม 
เอกสารแนบทา้ย) ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ ์
ท่ีดิน’และส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คณุภาพเปลีย่น หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ี



นางสารพรรณี การะกัน ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมิติของสภาท้องถ่ิน ข้อ ๓๑ การโอน การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำ
รองปลัด อบจ.ลำปาง ข้ีแจงงบประมาณรายการท่ีได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาใหเ้บิกตัดปีไว้ จะกระทำได้ต่อเม่ือ 

ได้รับอนุมีติจากผู้มีอำนาจให้เบิกตัดปีได้ หรอืขยายเวลาเบกิตดัป ี ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบกิจา่ยเงนิ การเกบ็รักษาเงิน และการตรวจ 
เงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕:๔๗ ข้อ ๔๙ กรณทีีม่รีายจ่ายหมวดคา่ 
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใข้จ่ายเงินน้ัน 
ต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงายขออนุมีติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่ 
เกินระยะเวลาหน่ึงปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังมิได้ดำเนินการก่อหน้ี 
ผูกพันตามเง่ือนไขในวรรคหน่ึงให้ขออนุมีติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม1เกินอีกหน่ึงปีต่อ 
สภาท้องถ่ิน หรือกรณมีีความจำเป็นต้องแกไขเปล่ียนแปลงรายการตังกล่าวท่ีทำให ้
ลักษณะ ปริมาณ คณุภาพเปลีย่น หรือเปล่ียนแปลง สถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมิติ 
เปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถ่ินแล้วแต่ 
กรณี กรณเีมือ่สิน้สดุระยะเวลาการกนัเงินและขยายเวลาเบกิจ่ายเงินแลว้ หากไม่ได้ 
ดำเนนิการหรือมเีงินเหลือจ่ายจากเงินตังกล่าว ให้เงินจำนวนน้ันตกเป็นเงินสะสม จึง 
เรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมิติต่อไป

นายพิษรนุพล ประสาน - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถาม
ประธานสภาฯ หรือจะอภปิรายขอเชญิ -ไม่มี 

'ขอเชญิทา่นเดชทวี ศรีวิชัย
นายเดชทว ี ศรีวชิยั 
ส.อบจ.อ.เถนิ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารสว่นจังหวัดลำปางทกุทา่น ผมนายเดชทว ี ศรวีชิยั สมาชกิสภาองคก์ารบรหิาร 
สว่นจงัหวดัลำปาง อำเภอเถนิ  เขต ๒ เรือ่งนีไ้มไ่ดต้ดิใจอะไรทัง้กรรมวธิแีละ 
กระบวนการถูกต้องแล้ว อยากนำเรียนผา่นทา่นประธานสภาไปยังฝา่ยบริหารสกันดิวา่ 
โครงการน้ีผมได้ออกสำรวจพ้ืนท่ีร่วมกับข่าง เดนิเทา้ระยะ ๗ กิโลเมตร แก้ไขแล้วแก้ไข 
อีกประมาณ ๔ คร้ัง รถกระบะเขา้ไปไมไ่ดใ้ชร้ถจกัรยานยนตล์ากตลบัเมตร ปรากฏวา่ 
พ้ืนท่ีตรงน้ีเป็นพ้ืนท่ี สปก.ท้ังหมด และได้รับอนญุาตถูกต้องตามกฎหมาย ส่ิงท่ีผมอยาก 
นำเรยีนฝา่ยบริหารเกีย่วกบัเรือ่งวธิกีารดำเนนิการของผูรั้บจา้ง ล้าหากเขาจะผดิหรือถกู 
คงไมใ่ชเ่รือ่งขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง เกีย่วกบัดนิลกูรงัทีจ่ะนำมาใสใ่น 
พ้ืนท่ี เพราะพืน้ทีต่รงนัน้สว่นมากจะเปน็ สปก.ท้ังหมด สิง่ทีผ่มเกรงวา่จะมกีารทำผดิ 
หนึง่ซาวบา้นทีเ่ขาไมรู่ ้ ลา้หากมกีารทำผดิเกดิขึน้หรอืมกีารทกัทว้ง ถูกตรวจสอบ ถูก 
ระงับ ซ่ึงซาวบ้านไม,ไดร้บัทราบรายละเอยีดวา่จะเปน็อยา่งไร แตอ่ยากจะฝากฝา่ย 
บรหิารและฝา่ยควบคมุการกอ่สรา้ง ชว่ยกำชบัเรือ่งเกีย่วกบัวสัดทุีจ่ะนำมาใชใ้นพืน้ที ่
โครงการด้วย เพราะว่าท่ีรับมา จากทีผ่มเคยอภิปรายในการประขมุสภาคร้ังทีผ่่านมา ผม 
เคยดงิเรือ่งนีพ้ดูเรือ่งนีแ้ลว้ เพราะวา่ระยะทาง ๗ กิโลเมตรท่ีทำไป ปรากฏว่าดินลูกรัง 
แทบจะไม่ได้ลงเลยประมาณ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนัน้ผมเกรงว่าล้าผ่านไป ซาวบ้าน 
ก็ได้สอบถามมาตลอดว่าถนนน้ีเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเสร็จแล้ว เขา 
ทำแค่น้ีเหรอ ผมขอฝากฝ่ายบริหารและกำชับ เข้าไปดูแลแบบถ่ีๆ ด้วย เพราะว่าถ้าหาก



๓๐
นายเดชทวี ศรีวิชัย มีฃ้อพิพาทหรือข้อผิดพลาดทางกฎหมายข้ึนมา กว่าทีเ่ราจะไปอธิบายให้ซาวบ้านได้รับ
ส.อบจ.อ.เถิน ทราบ ก็คงต้องใช้เวลานานพอสมควร และเพิม่เตมิอกีนดิอยากจะเรยีนถามฝา่ยกองแผน

และงบประมาณว่า เร่ืองทีเ่ราแกไ้ขเพิม่เตมิ มีการพิมพ์แจกจ่ายให้กับสมาซิกหรือไม่ ไม่ 
ทราบว่าวันน้ีเสร็จหรือยัง ฉบับล่าสุด ขอขอบคุณ 

นายพษิญพล ประสาน - ขอเซญิฝ่ายบริหารข้ีแจง 
ประธานสภาฯ
น.ส.พรรณี การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ
รองปลัด อบจ.ลำปาง บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ตามทีท่า่นเดฃทว ี ศรวีชิยั ไดส้อบถามนา่จะเปน็

แผนพัฒนาห้าปี ยังไม่ประกาศ นา่จะประกาศภายใน ๑-๒ วันน้ี เพราะถา้เราประกาศไป 
แล้ว จะมผีลต่อเร่ืองทีโ่อนงบประมาณ ถา้หากมกีารประกาศใชแ้ผน ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕ 
แผนทุกเร่ืองก็จะใช้!ม่ได้ ก็คงต้องเป็นหลังการประขุมสภา ขอขอบคุณ 

นายพษิญพล ประสาน มีสมาซิกท่านใดมีช้อสงสัยท่ีจะซกัถามหรือจะอภิปรายขอเชิญ -ไม่มี
ประธานสภาฯ -ฃณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประขุม จำนวน ๑๗ คน ครบองค์ประขุม

- ผมจะขอมติท่ีประขุม
- สมาซิกท่านใดเห็นซอบอบุมีตให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ึแจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.■ ๒๕๖๒ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๖ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นซอบอนุม้ตให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ึแจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี

มติท่ีประขุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ©๖ เสียง อบุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ฝ่ายบริหารได้ 
แถลง ตามหนังสีอท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๒๙๔๙ ลงวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

-ตอ่ไปแกไ้ขเปลีย่นแปลงคำซีแ้จงเรือ่งทีห่า้ ขอเชญิฝ่ายบริหารแถลง
นางสาวพรรณ ี การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ต้ัง

งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กองข่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และล่ีงก'อสร้าง จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน 
เนือ่งจากกองช่าง ได้ตรวจสอบโครงการท่ีอยู่ในความรับผิดขอบมีความจำเป็นต้องแก้ไข 
คำขึแ้จงงบประมาณรายจา่ย ดังน้ี งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดินละล่ีงก่อสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณปูการ 
รายการที ่ ๑ หน้า ๓๑๒ โครงการก่อสร้างสาธารณประโยชน์ร่วมกัน (เมรุ) จำนวน



๓ ๑

นางสาวพรรณี การะ! 
รองปลัด อบจ.ลำปาง

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

๒,๕๐๐,๐๐0 บาท เน่ืองจากกองช่างได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงของโครงการ 
ดังกล่าว ข่ือโครงการฯ ได้ระบุว่าการก่อสร้างในเขตตำบลบ้านค่า (บ้านค่ากลาง,บ้านค่า 
หลวง) ข้อเท็จจริงน้ัน มีวัตถุประสงค์ท่ีจะก่อสร้าง ณ บ้านค่าหลวง หมู่ท่ี ๔ ซ่ึง 
เป็นไปตามรายละเอียดในวงเล็บว่า ก่อสร้างในเขตพ้ืนท่ีตำบลบ้านค่า การระบุก่อสร้าง 
บ้านคา่กลาง หมู่ท่ี ๒ น้ัน เป็นความเข้าใจคลาดเคล่ือน จึงขอแก้ไขให้ถูกต้องตาสภาพ 
สถานท่ีก่อสร้างจริง ตามทำเนียบหมู่บ้านจังหวัดลำปาง เป็น บา้นคา่กลาง หมู่ท่ี ๔ 
(รายละเอียดตามเอกสารบัญซแีก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณแนบท้าย)
เพ่ือใหก้ารดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมีติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจง 
งบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไข

เปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ ์ ท่ีดินและล่ีงก่อสร้าง ท่ีทำ 
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลีย่น หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจ 
อนุมีติของสภาท้องถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมีติต่อไป
- ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถาม 
หรือจะอภปิรายขอเชญิ ■ ไม่มี
'ขณะน้ีมีสมาขิกอยู่ในท่ีประชุม จำนวน ๑๗ คน ครบองค์ประชุม
- ผมจะขอมติท่ีประขุม
- สมาขิกท่านใดเห็นชอบอนุมีติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญติัองค์การบริหารสว่นจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๗ เสียง
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นซอบอบุมีติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๑๗ เสียง อนุมี'ติให้แก้ไช 
เปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ฝ่ายบริหารได้ 
แถลง ตามหนังสือที่ ลป ๕๑๐๐๓/๓๑๒๘ ลงวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

- ต่อไป ๓.๓ ญัตติขออนุมัติปรับเปลี่ยนผังบริเวณในแบบแปลนขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง
'ในญัตติน้ีมีจำนวน ๒ เร่ือง ผมจะขอมติเป็นเร่ืองๆ
- ขอเชญิฝ่ายบริหารแถลงเร่ืองแรก
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาขิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การ



๓๒

นางสาวพรรณี การะกัน บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนายทองดี จอมวงค์ ปลัดองค์การบริหาร
รองปลัด อบจ.ลำปาง ส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง แถลงใน ๓.๓ ญัตติ

ขออนมุตัปิรบัเปลีย่นผงับรเิวณในแบบแปลนขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง 
ตามมติสภาสมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๘ 
กนัยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ได้อบุมัตให้กันเงินกรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน ข้อบัญญัตองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวดค่า 
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและล่ีงก่อสร้าง รายการที ่ ๒ หน้า ๒๗๘ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบด 
อัดแน่น เช่ือมระหว่างบ้านหนอง หมู่ท่ี ๔ ตำบลน้ําโจ้ อำเภอแมท่ะ -  บ้านสาด หมู่ท่ี ๓ 
ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด บญุเลศิ บี เอส คอน 
สตรัคซ่ัน ดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เช่ือมระหว่างบ้านหนอง หมู่ท่ี ๔ 
ตำบลน้ีาโจ้ อำเภอแมท่ะ -  บ้านสาด หมู่ท่ี ๓ ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัด 
ลำปาง จำนวนเงิน ๑,๙๘๔,๐๐๐ บาท ระยะเวลาสญัญาจา้ง ๙๐ วัน ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 
๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศ บี เอส คอนสตรัคซ่ัน แจ้งบีญหาใน 
การทำงานพบว่าพ้ืนท่ีก่อสร้างมีหน่วยงานทหารเข้ามาทำงานในพ้ืนท่ีบางส่วนทับซ้อน 
กบัทางระยะเวลาตามสญัญาจ้าง จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปแลนของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงขอหยุดงานต้ังแต่วันท่ี ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และ 
ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเข้าตรวจสอบพ้ืนท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ได้แจ้งตรวจสอบพ้ืนท่ีโครงการดังกล่าว พบว่ามีหน่วยงานอ่ืนเข้าดำเนินการทับ 
ซ้อนพ้ืนท่ีโครงการ ฃ่วงท่ี ๓ ต้ังแต่ STA ๑+๐๐๐ -  ๒+๐๐๐ ยาว ๑,๑๐๐ เมตร และ 
ข่วงท่ี ๔ ดังแต่ STA ๐+๐๐๐ -  ๑+๐๐๐ ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ยาวรวม ๒,๑๐๐ เมตร 
และได้นำข้อผูลดังกล่าวเข้าท่ีประขุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พจิารณามีความเหน็ 
ว่าควรมีการปรับเปล่ียน STA ถนนลูกรังบดอัดแน่นสายดังกล่าวใหม่ ได้นำเสนอนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ส่ังการให้ 
ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบฯ เพ่ือให้การดำเนินการขอปรับเปล่ียนผังบริเวณใน 
แบบแปลนฯ (รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ย) ดังกล่าวเปีนไปด้วยความเรียบร้อย 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปล่ียนแปลงดำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลีย่น หรือ 
เปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน ข้อ ๓๑ การโอน 
การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายการท่ีได้เบิกดัดปีหรือขยายเวลาให้เบิก 
ตัดปีไว้ จะกระทำได้ต่อเม่ือ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้เบิกตัดปีได้ หรอืขยายเวลาเบกิ 
ดัดปี ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบกิจา่ยเงนิ การเกบ็รักษาเงิน 
และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 
ข้อ ๕๙ ในกรณท่ีีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน 
แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขอ 
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินยังมิได้ดำเนินการก่อหน้ีผูกพันตามเง่ือนไขในวรรคหน่ึงให้อนุมัติขยายเวลาเบิก 
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถ่ินหรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปแลง



๓๓
นางสาวพรรณ ี การะกนัรายการดงักลา่วทีท่ำให ้ลักษณะ ปริมาณ คณุภาพเปลีย่น หรือเปล่ียนแปลง สถานท่ีก่อ
รองปลัด อบจ.ลำปาง สร้างใหข้ออนมุติัเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนีง่ปีต่อสภา 

ท้องถ่ินแล้วแต่กรณี กรณเีมือ่สิน้สดุระยะเวลาการกนัเงินและขยายระยะเวลาเบกิ 
จา่ยเงนิแลว้ หากไม่ได้ดำเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนน้ัน 
ตกเป็นเงินสะสม จึงเรียนเม่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายพษิณพูล ประสาน - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาขิกท่านใดมีฃ้อสงสัยท่ีจะซักถาม
ประธานสภาฯ หรือจะอภปิรายขอเชญิ - ไม่มี

-ฃณะน้ีมีสมาชิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๑๘ คน ครบองค์ประขุม
- ผมจะขอมติท่ีประขุม
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ปรับเปล่ียนผังบริเวณในแบบแปลนในโครงการท่ี 
ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๗ เสียง
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้ ปรับเปล่ียนผังบริเวณในแบบแปลนในโครงการ 
ทีฝ่่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี

มติท่ีประขุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งน้ีมีมติเห็นชอบจำนวน ๑๗ เสียง อนุมัติให้ปรับเปล่ียน 
ผังบริเวณในแบบแปลนในโครงการที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ตามหนังสีอ 
ท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๒๘๒๔ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

-ตอ่ไปเรือ่งทีส่องขอเชญิฝา่ยบรหิารแถลง
นางสาวพรรณ ี การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ 

ประกาศใช้ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการที ่๒ หน้า ๓๕๔ โครงการ 
ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน ๒,๒๕๐,0๐๐ บาท เฃ่ือมระหว่าง 
บ้านศาลาไชย หมู่ท่ี ๒ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา -  บา้นบา้จํา้ หมู่ท่ี ๒ ตำบลน้ําโจ้ 
อำเภอแมท่ะ จังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ไดว่้าจ้าง ห้างหุ่นส่วน 
จำกดั เจริญกจิรุงเรือง ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เช่ือมระหว่าง 
บ้านศาลาไชย หมู่ท่ี ๒ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา -  บา้นบา้จํา้ หมู่ท่ี ๒ ตำบลน้ําโจ้ 
อำเภอแมท่ะ จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
งบประมาณ ๑,๘๙๘,๙๘๗ บาท ระยะเวลาสญัญาจา้ง ๑๒๐ วัน ส้ินสุดสัญญาวันท่ี ๒๓ 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เน่ืองจากพ้ืนท่ีบางส่วนของโครงการดังกล่าว อยู่ในเขตพ้ืนท่ี 
เดินสายส่งไฟฟ้า ๑๑๕ เควี เกิน -  ลำปาง ระยะทาง ประมาณ ๑ กิโลเมตร องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีดำเนินโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบด



นางสาวพรรณี การะกัน อัดแน่น หนังสือ ท่ี กฟผ.ร๑๓๑๐๕/๓๐๔ ลงวันท่ี ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๒ ขอให้ทำการ
รองปลัด อบจ.ลำปาง แก้1ขแบบแปลนการก่อสร้างใหม่โดยเปล่ียนแนวถนนให้ลอดผ่านแนวสายส่ง

ไฟฟ้าแรงสูงระหว่างเสาต้นท่ี ๑๓๓/๔ - ๑๓๔/๑ คือ แบบแปลนท่ี กฟผ.ไต้ทำการ 
ลำรวจ และกำหนดเป็นแผนผังไว้ กฟผ.จึงสามารถพจิารณาอนญุาตใหด้ำเนนิการตามท่ี 
ขออนุญาตไต้ ทีมงานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย ฝ่ายปฏินติัการภาคเหนอื 
แผนกบำรุงรักษาสายส่ง ๓ ประกอบด้วย นายรังสรรค์ แสงเงิน และนายสรลิทธ้ิ 
กาญจนวนัส ผู้ซ้ีแนวเขต แจ้งว่า พืน้ทีบ่ริเวณนีไ้มส่ามารถดำเนนิการก่อสร้างตาม 
รายละเอียดแบบแปลนในสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และพ้ืนท่ี 
ดังกล่าวไม่สามารถขยายเขตถนนเพิม่ไต้ เนือ่งจากติดแนวเขตพืน้ท่ีทำการเกษตรของ 
ประขาซนในห้องท่ี จึงเห็นควรดำเนินการสำรวจสภาพพ้ืนท่ีก่อสร้าง ณ สถานท่ีก่อสร้าง 
เพิม่เติม เพ่ือปรับเปล่ียนเส้นทางให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ และดำเนินการ 
เปล่ียนแปลงแก้ไขแบบแปลนรายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง พบว่า มีตำแหน่งก่อสร้างใหม่ของแนวถนนเดิมท่ีสามารถก่อสร้างไต้ โดย 
ลอดผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสูงระหว่างเสาต้นท่ี ๑๓๓/๔ - ๑๓๔/๑ ตามแบบแปลนท่ี 
กฟผ.ไต้ทำการสำรวจและกำหนดเป็นแผนผัง (ตามหนังสือท่ี กฟผ.ร๑๓๑๐๕'/๓๐๔ ลง 
วันท่ี ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และช่างควบคุมงานไต้
ประขุมพิจารณาบีญหาและอุปสรรในการก่อสร้าง ไต้มีมติร่วมกัน เห็นควรดำเนินการ 
แก้ไขแบบก่อสร้างตามท่ีทีมงานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบ้ติการ 
ภาคเหนอื แผนกบำรุงรักษาสายส่ง ๓ ได้ข้ีแจงเพิม่เติม ในช่วงระหว่างเสาต้นท่ี ๑๓๔/๑
- ๑๓๓/๔ และไต้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พิจารณาลงนามในแบบ 
แปลนท่ีมีการปรับเปล่ียนผังบริเวณก่อสร้างโครงการฯ ซ่ีงนายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง ไต้พจิารณาลงนามเรียบร้อยแล้วเพือ่ใหก้ารดำเนนิการขอปรับเปล่ียนผัง 
บริเวณในแบบแปลนฯ (รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ย) ดังกล่าว เป็น'ไปดัวยความ 
เรียบร้อย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมารขององค์กร 
ปกครองส่วนห้องถ่ิน พ.ศ.๒๔๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปล่ียนแปลงดำข้ีแจงงบประมาณ 
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและลิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
เปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุนัติฃองสภาห้องถ่ิน จึงเรียน 
มาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมิติต่อไป

นายพิษถ{พล ประสาน - ตามที่ฝ่ายบริหารไต้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถาม
ประธานสภาฯ หรือจะอภปิรายขอเชญิ - ไม่มี

-ฃณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๑๗ คน ครบองค์ประขุมผมจะขอมติท่ีประขุม 
-ผมจะขอมติท่ีประขุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมิติให้ปรับเปล่ียนผังบริเวณในแบบแปลนในโครงการท่ี 
ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๔ เสียง



นายพิษถ{พล ประสาน - สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้ ปรับเปล่ียนผังบริเวณในแบบแปลนในโครงการ 
ประธานสภาๆ ท่ี ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มีนะครับ
มติท่ีประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๑๕ เสียง อนุมัติให้ปรับเปลี่ยน

ผังบริเวณในแบบแปลนในโครงการที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ตามหนังสือท่ี 
ลป ๕©๐๐๓/๓๒๒๘ ลงวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง 
งดออกเสียงจำนวน ๒ เสียง

- ต่อไป ๓.๔ ญัตติขออนุมัติปรับเปลี่ยนปริมาณงานและค่างานเพิ่มเติมใน 
แบบแปลนชององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

- ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
นางสาวพรรณ ี การะกนั เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองศ์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ปฏิปติหน้าท่ีนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง แถลงใน ๓.๔ ญัตติ 
ขออนมุตัปิรบัเปลีย่นปรมิาณงานและคา่งานเพิม่เตมิในแบบแปลนขององคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ตามมติสภาสมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๖ ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ได้อนุมัติให้กันเงินกรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน 
ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ เพ่ือเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กองช่างหมวดค่าครุภัณฑ ์ท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม “บ้านปองนัก” บ้าน 
พิชัย หมู่ท่ี ๑ ตำบลพิชัย อำเภอเมอืงลำปาง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท และกองช่างอนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือ 
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กรณีก่อหน้ีผูกพัน นายกองศ์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปางอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อความกองช่าง ท่ี ลป ๕๑๐๐๕/๒๑๙๓ 
ลงวันุท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ น้ัน เน่ืองจากมณฑลทหารบกท่ี ๓๒ ขอทบทวน
แบบรูปรายการ โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม “บ้านปองนัก” 
ในฐานะเป็นหน่วยงานดูแลบ้านปองนักได้ตรวจสอบรูปแบบรายการแล้ว 

ขอเปลีย่นแปลงบางรายการ และเพ่ือให้การปรับปรุงตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรม “บ้านป่องนัก”ซ่ีงเป็นพิพิธภัณฑ์ ทีมื่อายุนาน ประกอบกับเป็นแหล่ง 
ท่องเท่ียวสำคัญของจังหวัดลำปาง เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ส่ิงปลูกสร้างของพิพิธภัณฑ์ จึง 
ขอความกรุณาทบทวนรูปแบบรายการให้เหมาะสม (ตามหนังสือมณฑลทหารบกท่ี ๓๒ 
เลขท่ี กห ๐๔๘๓.๖๓/๓๗๑๒ ลงวันท่ี ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑) คณะกรรมการตรวจรับ 
พัสดุและช่างควบคุมงานได้พิจารณาร่วมกันแล้ว มืมติเห็นควรแจ้งผู้รับจ้างหยุดงาน 
พร้อมท้ังทำการขยายระยะเวลาก่อสร้างใหกั้บผู้รับจ้าง จนถึงวันท่ีสามารถเข้า 
ดำเนนิการก่อสร้างได้และนายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปางได้พจิารณาเหน็ควร



นางสาวพรรณี การะกัน แจ้งผู้รับจ้างหยุดงาน พร้อมทัง้ทำรายการขยายระยะเวลากอ่สร้างให้กับผู้รับจ้างออกไป 
รองปลัด อบจ.ลำปาง ต้ังแต่วันท่ี ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จนกว่าจะไดรั้บแจ้งไหเ้ขา้ทำงานจากองคก์าร

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง (ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ท่ี 
๕๑๐๐๗/๓๙๓๖ ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑) กองช่าง โดยคณะกรรมการ 
ตรวจรับ และช่างควบคุมงาน ตามโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
“บ้านป่องนัก” บ้านพิชัย หมู่ท่ี ๑ ตำบลพิชัย อำเภอเมอืงลำปาง จังหวัดลำปาง ได้เสนอ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พจิารณาลงนามในแบบแปลน และพิจารณา 
ปรับเปล่ียนปริมาณและค่า งานเพ่ิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้
พิจารณาลงในแบบแปลนเรียบร้อยแล้ว (ตามบันทึกข้อความของกองช่าง ลงวันท่ี ๓๐ 
เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒) และมีความเห็นหากมีการเปล่ียนแปลงในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และสิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ และค่างานเปล่ียนแปลง ให้เสนอต่อสภา 
ห้องถ่ินอนุมิติ เพือ่ใหก้ารดำเนินการปรับเปล่ียนปริมาณงานและค่างานเพิม่เติม
(รายละเอียดตามเอกสารรายการคำนวณปริมาณงานก่อสร้างปรับเปล่ียนปริมาณและค่า 
งานเพิม่เดิมแนบทา้ย) ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำซ้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ ์
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คณุภาพเปลีย่น หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ี 
ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน
ข้อ ๓๑ การโอน การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำซ้ีแจงงบประมาณรายการท่ีได้เบิกตัดปีหรือ 
ขยายเวลา ให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทำได้ต่อเม่ือ ได้รับอนุนัติจากผู้มีอำนาจให้เบิกตัดปี
ได้ หรือขยายเวลาเบกิตดัป ี ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิก 
จา่ยเงนิ การเกบ็รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ ในกรณท่ีีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ ์ท่ีดินและล่ีงก1อสร้าง ยังมิได้ก่อหน้ี 
ผูกพันแต่มีความจำเปีนต้องใข้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี หากองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินยังมิได้ดำเนินการก่อหน้ีผูกพันตามเง่ือนไขในวรรคหน่ึงให้อนุมัติ 
ขยายเวลาเบกิจ่ายเงินไดไม1เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถ่ิน หรือกรณีมีความจ0าเปีนต้อง 
แก้1ฃเปล่ียนแปแลงรายการตังกล่าว ท่ีทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลีย่น
หรือเปล่ียนแปลง สถานท่ีก่อสร่าง ใหข้ออนมัุติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก 
จ่ายเงินไดิไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณี กรณเีม่ือส้ินสุดระยะเวลาการ 
กนัเงินและขยายระยะเวลาเบกิจา่ยเงินแลว้ หากไม่ได้ดำเนินการหรือ มีเงินเหลอืจ่าย 
จากเงินตังกล่าว ให้เงินจำนวนน้ันตกเป็นเงินสะสม จึงเรียนเม่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
ต่อไป



นายพษิถ{พล ประสาน - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาขิกท่านใดมีฃ้อสงสัยท่ีจะซักถาม 
ประธานสภาฯ หรือจะอภปิรายขอเชญิ '  ไม่มี

-ฃณะน้ีมีสมาขิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๑๗ คน ครบองค์ประขุม 
-ผมจะขอมติท่ีประขุม
- สมาขิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ปรับเปล่ียนปริมาณงานและค่างานเพ่ิมเติมในแบบ 
แปลนในโครงการท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๖ เสียง
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้ปรับเปล่ียน ปริมาณงานและค่างานเพิม่เติมใน 
แบบแปลนในโครงการท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี

มติท่ีประขุม เปน็อนัว่าทีป่ระขมุแหง่นีม้มีตเิหน็ขอบจำนวน ๑๖ เสยีง อนุมัติให้ปรับเปล่ียน
ปรมิาณงานและคา่งานเพิม่เตมิในแบบแปลนในโครงการทีฝ่า่ยบริหารไดแ้ถลง 
ตามหนังสือท่ีลป ๕๑๐๐๓/๒๕๐๕๘ ลงวันท่ี ๑๐ มลินุายน ๒๕๖๒ 
ไมเ่หน็ชอบจำนวน - เสยีง งดออกเสยีงจำนวน ๑ เสยีง

- ต่อไป ๓.๕ ญตัตขิออนมุตัใิชจ้า่ยเงนิสะสมขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
-ในญตัติน้ีได้แนบระเบียบเก่ียวกับการใช้จ่ายเงินสะสมให้กับทุกท่านไปแล้ว 
และในญัตติน้ีมีจำนวน ๒ เร่ือง ผมจะขอมติเป็นเร่ืองๆ 
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลงเร่ืองแรก

นายทองด ี จอมวงค ์ เรียนประธานสภาองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำปางทีเ่คารพ และสมาขิกสภาองคก์าร
ปลัด อบจ.ปฏิบติัหนา้ที ่ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีพ้ืนท่ี
นายกอบจ.ลำปาง รับผิดขอบครอบคลุมท้ังจังหวัดเป็นจำนวน ๑๓ อำเภอ ในแต่ละอำเภอมีโครงการท่ี

องค์กรปกครองสาวนห้องถ่ินอ่ืนร้องขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ดำเนนิการ 
แก้บีญหาความเดือดร้อนของประขาชน และมีสายทางทีไ่ด้รับการถา่ยโอนภารกิจ การ 
ซอ่มบำรุงทางหลวงซนบท จากกรมทางหลวงซนบทกระทรวงคมนาคม ใหแ้กอ่งค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามแผนปฏิบติัการกำหนดข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแ้ก' 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่บจีจบุนัถนนสายทางดงักลา่วไดรั้บความ 
เสยีหายเนือ่งจากกอ่สร้างมาเปน็ระยะเวลานาน และถนนบางสายยังขาดไฟฟ้าส่องสว่าง 
ทำใหก้ารเดนิทางสญัจรในเวลากลางคนืเปน็ไปดว้ยความยากลำบาก เป็นโครงการตาม 
อำนาจหนา้ทีท่ีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เหน็วา่จำเปน็ตอ้งดำเนนิการแกไ้ขบญีหา 
ความเดอืดร้อนของประซาซนเปน็สว่นรวม แตเ่นือ่งจากมโีครงการทีจ่ำเปน็เรง่ดว่นที ่
จะตอ้งดำเนนิการแกไ้ขบญีหาความเดอืดรอ้นของประซาซนเปน็สว่นรวม และได้ 
ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไวในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางได้ตรวจสอบยอดเงินสะสมแล้ว มีคงเหลือเพยีงพอท่ีจะสามารถ



๓๘

นายทองดี จอมวงค์ นำไปใช้จ่ายในการแก้บีญหาความเดือดร้อนของประขาซนตามโครงการดังกล่าวได้
ปลัด อบ'จ.'ปฏิบัต'หน้าท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจีงมีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินสะสมในการ 
นายกอบจ.ลำปาง ดำเนินการตามโครงการเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประซาซนในคร้ังน้ี เป็นจำนวน

๔๗ โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ ๕๗,๓๔๖,๖๖๐.- บาท (ห้าสิบเจ็ดล้านสามแสน 
ห้าหม่ืนหกพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารทีแ่นบมาพร้อมนี ้
ซ่ีงโครงการดังกล่าวเป็นไปตามพระราขบัญญติัองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
1พระราซบญัญติักำหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอำนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น 
ห้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ลงวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ ท่ีไต้กำหนดให้ลักษณะการ 
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการบริการขุมขนและสังคม กิจการท่ีเป็น 
การเพ่ิมพูนรายได้หรือกิจการท่ีบำบัดความเดือดร้อนของประขาซน นอกจากน้ีเป็น 
โครงการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนร้องขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ดำเนินการจะต้องเป็นโครงการท่ีเป็นภาพรวมของจังหวัด ท่ีมุ่งเน้นประโยซบํฃองท้องถ่ิน 
หรือประซาขนเป็นส่วนรวม มีผูได้รับประโยซนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมากกว่า 
หน้ีงแห่ง และเป็นโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน การ 
ดำเนินการตามภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามท่ีกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
กำหนดข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยเฉพาะอย่างย่ิง 
กิจกรรมถ่ายโอนท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด “มีหน้าท่ีท่ีต้องทำ” ในการใชจ่้ายเงิน 
สะสมจะต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
ด้วยการรับเงิน การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการตรวจเงินของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก่ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 
๘๙ กำหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจะใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยรับอนุมติจาก 
สภาท้องถ่ินภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปน้ี
(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึง่อยู่ในอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ซ่ึง 
เก่ียวกับด้านการบริการขุมซนและสงัคม หรือกจิการทีเ่ปน็การเพิม่พนูรายได้ขององค์กร 
ปกครองสว่นทอ้งถิน่หรอืกจิการทีจ่ำทำเพือ่บำบดัความเดอืดรอ้นของประขาซน ท้ังน้ี 
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือตามกฎหมายกำหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภท 
ตามระเบียบแล้ว
(๓)ใหกั้นเงินสะสมลำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ 
อกีร้อยละสบิของงบประมาณรายจา่ยประจำปนีัน้ เพือ่เปน็คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงาน 
และกรณท่ีีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน
(๔)เม่ือได้รับอนุนิติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องดำเนินการ



นายทองดี จอมวงค์ ก่อหน้ีผูกพันให้เสร็จสันภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถัดไป หากไม1ดำเนินการภายใน
ปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่ ระยะเวลาท่ีกำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมน้ันเปีนอันพับไป

นายกอบจ.ลำปาง ท้ังน้ีให้องค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินใช้จ่ายเงินสะสมโดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 
จากข้อระเบียบกฎหมายและหนังสอืสัง่การดังกล่าวช้างต้นในการจัดทำโครงการให้ 
เปีนไปตามอำนาจหน้าท่ีและดักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่ง ก่อนท่ี 
จะดำเนินการใช้จ่ายเงินสะสมจะต้องตรวจสอบยอดเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ บีจจุบัน 
โดยหักเงินสะสมท่ีส่งฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) และ 
นำไปหักรายการเงินสะสมท่ีไต้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือยังไม่ได้เบิกจ่าย 
และจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่าย ค่าใช้จ่ายประจำ และกรณีฉุกเฉิน 
ท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนโดยการใช้จ่ายเงินสะสมใหค้ำนึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพ 
ในระยะยาว นอกจากน้ืไห้ลำรองเงินสะสมไว้เพ่ือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และลำรองจ่าย 
กรณสีาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ตรวจสอบยอดเงินสะสมท่ีนำไปใช้ 
ไต้ ณ บีจจุบัน โดยหักเงินสะสมท่ีส่งฝากเงินทุนส่งเสริมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ก.ส.อ.) แล้วนำไปหักรายการเงินสะสมท่ีไต้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือยัง 
ไม่ได้เบิกจ่าย และสำรองเงินสะสมไว้ตามระเบียบและหนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้องแล้ว 
ปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไปใช้ได้ 
ณ บีจจุบัน เปีนจำนวนเงินท้ังสัน ๕๘,๙๗๓,๔๙๘.๓๖ (ห้าสิบแปดล้านเล้าแสนเจ็ดหม่ืน- 
สามพันส่ีร้อยเล้าสิบแปดบาทสามสิบหกสตางค์) เพ่ือให้การดำเนินการเปีนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรบัเงนิการเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงิน การเก็บ 
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๔๔๗ และแก้ไข 
เพิม่เตมิ (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๔๔๘ ข้อ ๘๙ ท่ีกำหนดไว้ว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน...” ดังน้ัน องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพือ่ดำเนินการตามโครงการ จำนวน ๔๗ 
โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ ๔๗,๓๔๖,๖๖๐.- บาท (ห้าสิบเจ็ดล้านสามแสนห้า 
หม่ืนหกพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตาม 
รายละเอียดโครงการท่ีนำเสนอต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีแนบ 
มาพร้อมนี ้จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา

นายพิษถ{พล ประสาน - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วน
ประธานสภาฯ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ จำนวน ๔๗ โครงการ รวมเป็นเงิน

งบประมาณ ๔๗,๓๔๖,๖๖๐ บาท (ห้าสิบเจ็ดล้านสามแสนห้าหม่ืนหกพันหกร้อยหก 
สิบบาทถ้วน)น้ัน ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบแต่ละรายการโดยเร่ิมจากรายการท่ีหน่ึง 
-มีสมาชิกท่านใดมีช้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะอภิปรายในรายการใด ขอเชิญ ไม่มี 
-ฃณะน้ีมีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๑๘ คน ครบองค์ประชุมผมจะขอมติท่ีประชุม



นายพษิณพุล ประสาน
ประธานสภาฯ

มติที,ประชุม

นายทองดี จอมวงค ์
ปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าท่ี
นายกอบจ.ลำปาง

- สมาขิกท่านใดเห็นซอบอนุมืตให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ ตามทีฝ่่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 
จำนวน ๑๘ เสียง
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นซอบอนุม้ติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี

เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๑๘ เสียง อบุม้ตให้ใช้จ่ายเงิน 
สะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ตามหนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๕/๓๒๙๐ ลงวันท่ี ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๔๖๒ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

-ต่อไปเร่ืองท่ีสอง ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดลำปางทีเ่คารพ และสมาขิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน แจ้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๔๖๑ งบเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โดยไม่มืเป๋าหมาย หรือได้รับจัดสรรงบประมาณเกินเป้าหมายจริง หรือไม่สามารถ 
ดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างได้ทัน จะต้องส่งคืนงบประมาณ หากส่งคืนเงินงบประมาณ
รายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๑ ภายหลังส้ินปีงบประมาณให้ส่งคืนท่ีลำนักงาน 
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด น้ัน กองการดีกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้แจ้งว่า 
จากการตรวจสอบงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน ท่ีได้รับการจัดสรรในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑ พบว่ามืกรณีได้รับ 
จัดสรรงบประมาณเกินเปา้หมายจริง ท่ีต้องส่งคืนให้สำนักงานส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถ่ินจังหวัด จำนวน ๒ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๓๔,๗๔๑.๒๔ บาท (สามหม่ืน -  
ห้าพันเจ็ดร้อยส่ีสิบเอ็ดบาทย่ีสิบส่ีสตางค์) ประกอบด้วย
๑. เงินอุดหนุนลำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของสถานศึกษาในสังกัด จำนวนเงิน 
๒๐,๖๘๑.๒๔ บาท (สองหม่ืนหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทย่ีสิบส่ีสตางค์)
๒. เงินอุดหนุนลำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ของสถานศึกษาในสังกัด จำนวนเงิน 
๑๔,๐๖๐.-บาท (หน่ึงหม่ืนห้าพันหกสิบบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามส่ีงท่ีส่งมาด้วย 
ดังน้ัน เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบกิจา่ย การฝากเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๔๔๗ หมวด ๙ ข้อ ๙๖ (๒) ท่ีกำหนดไว้ว่า “การขอคืนเงินรายรับ 
ภายหลังจากปีงบประมาณท่ีรับ เงินรายรับ เม่ือตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินจ่ายขาดเงินสะสมไดโดยต้องได้รับอนุม้ติจากสภาท้องถ่ิน” จึงขอ 
อนุมืติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือคืนเงินรายรับประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป ด้านการศึกษาของ



นายทองดี จอมวงค ์
ปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที ่
นายกอบจ.ลำปาง

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๔ 
นายพิษแ{พล ประสาน
ประธานสภาฯ 
พ.ต.ท.พิมล คงทอง 
ส.อบจ.อ.แม่พริก

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ กรณีได้รับจัดสรรงบประมาณเกินเบีาหมายจริง จำนวนเงิน ๓๕,๗๔๑.๒๔ บาท 
(สามหม่ืนห้าพันเจ็ดร้อยส่ีสิบเอ็ดบาทย่ีสิบส่ีสตางค์)ให้ลำนักงานส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถ่ินจังหวัดลำปาง ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ต่อไป จงึเรียนมาเพือ่ 
โปรดพิจารณาอนุนัติต่อไป
- ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลง มีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะอภิปรายขอเชิญ
- ไม่มี ขณะน้ีมีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๑๘ คน ครบองค์ประชุมผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายคืนเงินรายรับประเภทเงิน 

อุดหนุนท่ัวไป ด้านการคืกษาฃององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับการจัดสรร 
ในงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีได้รับจัดสรร

งบประมาณเกนิเปา็หมายจริง จำนวน ๓๕,๗๔๑.๒๔ บาท (สามหม่ืนห้าพันเจ็ดร้อยส่ีสิบ 
เอ็ดบาทย่ีสิบส่ีสตางค์) ให้กับลำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดลำปาง ตามท่ี 
ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๗ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายคืนเงินรายรับประเภทเงิน 
อุดหนุนท่ัวไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ัได้รับการจัดสรรใน
งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เกินเบาีหมายจริง จำนวน ๓๕,๗๔๑.๒๔ บาท .(สามหม่ืนห้าพันเจ็ดร้อยส่ีสิบเอ็ดบาท 
ย่ีสิบส่ีสตางค์) ให้กันลำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดลำปาง ตามท่ี 
ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบจำนวน ©๗ เสียง อนุมัติ,ให้จ่าย'ขาดเงินสะสม 
เพี่อจ่ายคืนเงินรายรับ ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับการจัดสรรในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
กรณีได้รับจัดสรรงบประมาณเกินเป้าหมายจริง จำนวน ๓๕,๗๔๑.๒๔บาท (สามหมื่น- 
ห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทย่ีสิบส่ีสตางค์)ให้กับลำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
จังหวัดลำปาง ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ตามหนังสิอท่ี ลป ๕๑00๔/๕๒๐ ลงวันท่ี 
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

-ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๔ 
เร่ืองอ่ืน ๆ
- มีสมาชิกท่านใด จะเสนอหรือสอบถามในวาระน้ีฃอเชิญ
- ขอเชิญท่านพิมล คงทอง
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ในวันน้ีเราอนุมัติตัวเลขกลมๆ อนุมัติให้จ่ายเงินสะสม 
จำนวน ห้าสิบเจ็ดล้านบาทเศษโครงการจำนวน ๔๗ โครงการ สภาแหง่นีรู้้สึกว่ามีความ 
เต็มใจอนุมัติดังน้ัน ก็ฃอฝากผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องรีบดำเนินการเพ่ือท่ีจะเป็นการตอบสนอง



พ.ต.ท.พิมล คงทอง 
ส.อบจ.อ.แม่พริก

นายพิษถ!พล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายประสิทธ๋ึ เตซะปลูก 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายพิษญพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายถาวร บุปผาเจริญ 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

หรือตอบโจทย์ของราษฎรในเขตจังหวัดลำปาง ผมเซ่ือว่าเม่ือมีงบประมาณและก็มี 
โครง'การรับรองแล้ว การดำเนนิการคงจะไมล่่าชา้ เพราะผมเองเคยได้ยนิประธานสภา 
พดูอยู่เสมอว่าองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปาง (ททท) ก็ฃอฝากไว้ว่าเม่ือท่านพูดว่าทำ 
ทันทีแล้ว เมือ่ทกุอย่างพร้อมกฃ็อใหรี้บดำเนนิการลา้เรามวัซกัชา้อยู่ เดีย๋วกง็บประมาณ 
ประจำป ี ๒๕๖๓ กจ็ะตามมากจ็ะทำใหเ้ปน็ดนิผอกหางหม ู จะทำใหซ้าวบา้นทีเ่ขา 
เดอืดร้อน ไม่ทนักับการแกไ้ขการใช้เสน้ทาง แสงสว่าง ทกุสงิทกุอยา่งผมเซือ่วา่ถา้ผูม้ ี
สว่นเกีย่วชอ้งมคีวามตัง้ใจโครงการนี ้ คงจะเสร็จในไมช่า้ เพราะดสูภาพพืน้ทีแ่ลว้ก ็
ไมใด้ซัดช้อง ไม่ได้ติดซัดไมใด้อยูในเขตพ้ืนท่ีปาไม้ไม่มีพ้ืนท่ีสุ่มน้ําอะไรสักอย่าง ทำในเขต 
รับผิดขอบของเราเองท้ังน้ัน ดังน้ัน ผมก็ฃอฝากไว้ว่าขอให้ท่าน (ททท) ขอขอบคุณ
- ขอเชิญท่านประสิทธ๋ึ เตซะปลูก

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ผมนายประสทิธึ ๋ เตซะปลกู สมาชกิสภาองคก์าร 
บริหารสว่นจังหวัดลำปาง อำเภอเมอืง เขต ๗ จากการประขมุในวันนี ้ผมเหน็ด้วยเปน็ 
อยา่งยิง่ทีเ่ราไดพ้จิารณาเรือ่งงบประมาณตา่งๆ ตลอดจนเร่ืองการใช้เงินสะสมและโอน 
งบประมาณตา่งๆ ถอืวา่เปน็การประขมุทีไ่ดเ้รง่รดัเพือ่จะไดน้ำงบประมาณมาแกไ้ข 
ป้ญหาให้กับพ่ืน้องประซาซนในพ้ืนท่ี ในการประขมุนีผ้มก็ด้องขอบคุณเพือ่นสมาชกิอีก 
คร้ังหน่ึงท่ีได้ช่วยอนุมัติงบประมาณต่าง  ๆในการแก้ไขปีญหาในพ้ืนท่ี สิงท่ีสำคัญคือท่าน 
สมาชกิไดพ้ดูเม ือ่สกัครูว่า่เรือ่งของการดำเนนิการในการจดัซ ือ้จดัจา้งขอใหเ้รง่ 
ดำเนนิการเพือ่แก้ไขปญีหาในพืน้ทีข่องแต่ละทา่น และอีกเร่ืองผมได้สอบถามเร่ืองของ 
งบประมาณป ี ๒๕๖๒ ทีผ่า่นมายงัเบกิจา่ยเปน็ในปรมิาณทีน่อ้ยมาก ล้าเทยีบสดัสว่น 
เพราะจะมผีลตอ่การประเมนิอยา่งทีท่า่นสมาชกิอำเภอเกาะคาทา่นไดพ้ดูไปเมือ่สกัครู ่
ขอใหฝ่้ายบริหารได้เร่งดำเนนิการอีกคร้ัง ซ่ึงส่ิงท่ีสำคัญบิญหาต่างๆ ท่ีเกิดในพ้ืนท่ีแต่ละ 
ทา่นยอ่มจะไดร้บัการรอคอยไดร้บัการแกไ้ขจากองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ก็ 
ขอใหเ้ร่งดำเนินการ และอีกเร่ืองสบืเนือ่งมาจากจังหวัดเคลือ่นทีท่า่นผู้ว่าราซการจังหวัด 
ลำปางเปน็ประธานในการจัดงานจังหวัดเคล่ือนทีใ่นพืน้ทีไ่ดรั้บการสอบถามจากพีน่อ้ง 
ประซาซนในพ้ืนท่ีว่า ตามทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดลำปาง ได้ต้ังงบประมาณไปน้ัน 
ขอใหร้บีเรง่ดำเนนิการแกไ้ขโดยเฉพาะสายทางตา่ง  ๆ ทีเ่ราได้ตัง้งบประมาณไปขอให ้
ฝา่ยบรหิารไดเ้รง่ดำเนนิการเพือ่จะแกไ้ขบญิหาใหก้บัพืน่อ้งประขาซน ในพืน้ทีอ่ยา่ง 
เร่งด่วน ด้วยภาวะช่วงนีเ้ปน็ชว่งฝนถนนมกีารชำรุดเสยีหายเปน็อย่างย่ิง ไม่สะดวกและ 
สรา้งความเปน็อนัตรายตอ่พืน่อ้งประขาซนในเขตพืน้ที ่ ผมตอ้งขอใหท้างฝา่ยบรหิาร 
รีบเร่งให้ดำเนินการแก้ไขให้เกิดประโยขนํกับพ่ืน้องประขาซนในพ้ืนท่ีของเราขอขอบคุณ
- ขอเชิญท่านถาวร บปุผาเจริญ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ในวาระอืน่ผมมเีร่ืองทีจ่ะฝากไว้ ๒-๓ เร่ือง เร่ืองแรก 
ตามท่ีคุย ถึงเร่ืองถนนเลียบทางรถไฟ เม่ือสกัครู่ทางฝ่ายบริหารได้ตอบว่าจะดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ผมก็อยากให้เป็นสัญญาประซาคมว่าท่านได้รับปากกับซาวบ้าน 
แล้ว จะทำโครงการถนนเลียบทางรถไฟในงบประมาณ ๒๕๖๓ ต่อ ตามท่ีผมได้อภิปราย



นายถาวร บุปผาเจริญ 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายพิษญพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายบุญเลิศ แสนเทพ 
ส.อบจ.อ.แม่ทะ

เม่ือสักครู่ว่าถนนท้ังโครงการระยะทางประมาณสามกิโลเมตรกว่าในคร้ังน้ีท่าน 
ดำเนนิการเพยีงแค ่ ๒ กิโลเมตร และท่านก็ได้ให้คำตอบแล้ว ผมจะได้น่าโปตอบกับผู้นำ 
องค์กรห้องถ่ิน จริง  ๆ แล้วถนนเส้นน้ี๒'ได้เกิดประโยชน์กับองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
ลำปางเพยีงแหง่เดยีว แต่เกิดประโยชนก์บัซาวลำปางทีจ่ะเข้าในเมอืง ก็ชอฝากโครงการ 
น้ีไว้ กค็งจะเหน็ในงบประมาณป ี ๒๕๖๓ และขอฝากวา่ใหท้ำใหด้ ี มแีสงสวา่งตลอด 
เส้นทางลักษณะน้ีด้วยเพราะเปีนโครงการท่ีคนใช้สัญจรมาก ถา้เราดคูวามคุม้คา่ ณ วันน้ี 
ไปดูปริมาณรถท่ีใข้ในถนนเส้นน้ีถือว่ามาก เร่ืองท่ีสอง ด้วยองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
ลำปางได้จัดสรรงบประมาณเก่ียวกบัฝายทีต่ำบลบา้นเปา้ได้ทราบว่าผูรั้บเหมาได้ทิง้งาน 
ไปแลว้ โครงการนีอ้ยากใหฝ้า่ยบรหิารบรหิารจดัการทำยงัไงใหร้วดเรว็หรอืจะหา 
ผู้ดำเนินการต่อเพราะฝายน้ีมืประซาซนในเขตการเกษตรจำนวนนับพันไร่ได้ใช้ประโยชน์ 
จากฝายนี ้กฃ็อฝากฝา่ยบรหิารเปน็ธรุะจดัการ ซึง่องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง 
ได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี แต่ถ้าในเกณฑท่ี์ดีแล้วมืช้อห้วงติงมาก  ๆ เก่ียวกับงาน 
ทีท่ำแลว้มกีารลา้ชา้บา้ง ประสทิธิภาพในการทำงานของการจัดซือ้จัดจ้างเปน็สว่นหนึง่ 
ของการประเมนิประสทิธภิาพในการทำงาน ถา้เราวา่ไปตามเนือ้ผา้งานหลกัซอง 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง กค็อืการตอบสนองประซาซนใหร้วดเรว็ ฉะน้ัน 
โครงการจดัซือ้จัดจา้งทีล่า่ชา้หรือขา้มปบีา้ง ผมว่ามผีลตอ่การประเมนิของทา่นดว้ย ซ่ึง 
ทา่นอาจจะไมน่า่มาคดิถา้มคีนแยง้ไปยงัคณะกรรมการวา่องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
ลำปางบรหิารจดัการไดแ้ยม่าก แยม่ากในลกัษณะไหน งบประมาณป ี ๒๕๖๑ ยัง 
ดำเนนิการไมเ่สรจ็เลย งบประมาณป ี ๒๕๖๒ กย็งัคา้งในลกัษณะนี ้งบประมาณข้ามป ี
ผมคิดว่าในโอกาสต่อไป สภาคงจะตอ้งคยุกนัในเรือ่งการอนญุาตใหฝ้า่ยบรหิารขยาย 
ระยะเวลาในการจดัซือ้จดัจา้งตอ้งมเีหตผุลทีม่ากกวา่นี ้ เหตุผลท่ีโครงการน้ียังไม่จัดซ้ือ 
จดัจ้างเพราะอะไร แตถ่า้เปน็ความลา่ชา้จากการปฎบิต้งานของเจา้หนา้ทีแ่ลว้ ผมคิดว่า 
สภาคงไม่อนุมิติการขยายกรอบระยะเวลาใหท่้านเหมือนท่ีผ่านมา พอขยายระยะเวลาไป 
ท่านทำงานแบบสบายเกินไป ปญ้หาทกุอย่างมใีหแ้ก้อยู่แล้ว แต่ถ้าเปน็ระบบการทำงาน 
ต้องขอฝากใหท้า่นโดยเฉพาะทา่นรองสพุรรณ ี สขุสันต์รุ่งเรือง เพราะอกี ๒-๓ เดือนก็ 
ต้องทำหนา้ทีรั่กษาการปลัดกเ็ปน็งานทีรั่บตอ่เนือ่งมา ทีท่ราบมาว่าหลัก  ๆ ทีจ่ะเกษยีณ 
กันท้ังปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง ณ วันน้ี ก็ต้องฝากทา่นรองปลัดทา่นตอ้งดำเนนิการต่อ 
ด้งน้ัน โครงการจดัซือ้จัดจา้งทีล่า่ชา้ตามทีเ่พือ่นสมาขกิไดพ้ดูไว้ไปดเูนือ้หาลา่ชา้เพราะ 
อะไรขบวนการล่าช้าเพราะอะไร ก็ฝากท่านรองสุพรรณ ี สุขสันต์รุ่งเรือง และรองพรรณี 
การะกัณ ด้วย ผมก็ฝากด้วย คงมีเพียง ๒-๓ เรือ่งเพยีงเทา่นี ้ขอขอบคุณ 
ผมจะให้เสนออีกสองท่านแล้วจะให้ฝ่ายบริหารได้ตอบ - ขอเชญิทา่นบญุเลิศ แสนเทพ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาขิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขออนุญาตทวงถามเร่ืองไพีฟา้แสงสว่าง วันน้ีเท่าท่ี 
ไดร้บัทราบมาผมถามจากเพือ่นสมาขกิทกุทีว่า่โครงการไฟฟา้ทีอ่งคก์ารบรหิารสว่น 
จังหวัดลำปางจัดลงไปในพ้ืนท่ีท้ังหมด ๒๗ โครงการ วันนีมี้แต่เสาต่อม้อ เท่าท่ีทราบใน 
เขตพ้ืนท่ีผมก็มีหมดสัญญาไปต้ังแต่วันท่ี ๑๙ มีนาคม ผมไม่ทราบว่าองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปางได้ติดตามผู้รับจ้างทำงานไปถงึไหน เพราะวา่พืน่อ้งซาวบา้นสอบถามมา 
อยากให้ท่านตอบว่าจะทำให้เสร็จเม่ือไหร่ ขอขอบคุณ



นายพิษณุพล ประสาน - ขอเชิญท่านพเิขฐ ทินอยู่
ประธานสภาฯ
นายพิเขฐ ทินอยู่ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.เกาะคา บริหารสว่นจังหวัดลำปางทกุทา่น วันนีต้อ้งขอขอบคุณทกุภาคสว่น ในวันนีเ้ราไต้ผา่น

ญตัตกิารอนมุตัจิา่ยขาดเงินสะสม กวา่จะผา่นมาไดก้ค็งตอ้งมหีลายสว่นทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ 
กองแผน กองกิจการสภา และทุกส่วน ก็ต้องขอขอบคุณท้ังฝ่ายบริหาร และสมาชิกท่ี
ทำให้ร่างข้อบัญญัติเพ่ือนำไปสู่การแกไขปัญหาพี,นอ้งประซาชนต้รยกัน และในส่วนของ 
ผม วันนีม้ข้ีอมลูหลกัอยากจะขอฝากเปน็ขอ้มลูใหก้บัสภา จำนวน ๓ เร่ือง เร่ืองท่ีหน่ึง 
ต้องขอบคุณท่านบุญส่ง ศรีกอนติ รักษาการ ผอ.กองการศกึษา ทีไ่ด้ทำกิจกรรมเก่ียวกับ 
การเดนิ-วิง่ อบจ. ทีท่ำรว่มกบัเครอืขา่ยการศกึษา กจิกรรมแบบนีผ้มอยากใหม้กีาร 
ดำเนนิการตอ่เนือ่ง แต่ไม่ไต้ต่อในพ้ืนท่ีของผม อาจจะเปน็อำเภอไหนทีส่มาชกิคดิวา่ 
สะดวกจะโปรโมทแหล่งท่องเท่ียวได้ อบจ.ใขเ้งินประมาณโครงการนี ้๒๐๐,๐๐๐ บาท 
และรว่มกบัเครอืขา่ยการศกึษาอำเภอเกาะคา เครอืขา่ยกไ็ปทำกจิกรรมตา่ง  ๆ เหลือ 
งบประมาณอกีแสนกวา่บาท ในการจดัจำหนา่ยเสิอ้และเปน็การสง่เสรมิใหพ้ีน่อ้ง 
ประซาซนไต้ออกกำลังกายมากข้ึน หลงัจากทีเ่ราไตจั้ดงานว่ิงเสร็จ อย่างเข่นในวันน้ีช่วง 
เย็นถ้าท่านใดกลับบ้านค่ําๆ ก็จะเห็นท่ี อบจ.ในส่วนของสนามฟุตบอล ถนนในอบจ.ก็จะ 
มีประขาซนในพ้ืนท่ีท้ังในเมือง เกาะคา และอำเภอใกลเ้คยีงกม็าวิง่กนัมากขึน้ เพราะ 
เปน็กิจกรรมดี  ๆ นา่จะคงไว่ในปีลัดไปอาจจะเลือกอำเภอไหนท่ีเหมาะสมท่านใดพร้อม 
ผมกีเ่หน็ดว้ยนา่จะเปน็การจดัแลว้เปน็การสรา้งกระแสของการออกกำลงักาย อีกเร่ือง 
พึง่ดำเนนิการเสร็จสนิไปการแข่งขันฟตุบอล อบจ.คพั จะมทีัง้เดก็นอ้ง  ๆ เยาวชน อาย ุ
๑๔ ปี ๑๓-๑๔ ทีม ในทุกอำเภอๆ ละ ๑ ทีม และภาคประขาซนก่ีอีก ๑๔ ทีม ก่ี
อยากจะให้คงไว้และถ้าในปีถัดไปสามารถทำเป็นลึกไต้โนการแบ่งเป็นโซนเหนือ โซนใต้ 
ไต้ เราก่ีจะสามารถให้น้องๆ ในแต่ละโซน ๖ อำเภอทางเหนอื ๗ ทางใต้ สามารถให้น้อง 

 ๆ มกีารแบง่สายและกีว่นเปน็การเย้า เยือน ก่ีจะทำให้น้องๆ ท้ังประซาซน เยาวซน
มโีอกาสไตแ้บง่เวลามารวมกลุม่กนัไปเตะฟตุบอล นา่จะใขเ้วลาในซว่งวา่งๆ เสาร ์
อาทติย ์ หรอืตอนเยน็ ด.ีกว่าทีไ่ปเลน่เกมส ์ หรอืผูใ้หญก่ีจ่ะเปน็กจิกรรมอืน่ๆ กีเ่ปน็ 
ทางเลือกในการส่งเสริม สองเร่ืองน้ีก่ีเห็นว่ากองการศึกษาก็น่าจะคงไว้และพัฒนาให้ดีข้ึน 
กว่าปจัจุบนั ปจัจุบนักด็อียูแ่ลว้แตต่อ้งยกเปน็มาตรฐานมากขึน้ใหก้จิกรรมมคีวามยาว 
มากกว่าน้ีไต้ก็เป็นสิงท่ีดีต้องขอช่ืนซมน้องๆ ท่ีช่วยกันขับเคล่ือนผลักดัน และในส่วนของ 
คณะกรรมการธรรมาภบิาลจงัหวัด ในสว่นของสนามกีฬาต้านหลังองค์การบริหารสว่น 
จงัหวัดลำปาง จะเหน็ว่ามกีารก่อสร้างไว้ งบประมาณทัง้สิน้ประมาณแปดร้อยลา้นบาท 
แต่วันน้ีโต้รับการอนุฟ้ติจากการกีฬาแห่งประเทศไทยมาเป็นการก่อสร้างให้กับจังหวัด 
ลำปาง และอีก ๔ จังหวัด ท่ัวประเทศแต่มีปัญหาในเร่ืองของผู้รับจ้างทำให้การก่อสร้าง 
ลา่ขา้และมปีญั ห า ซ ึง่ธรรมาภบิาลจงัหวดัไตน้ำเสนอเขา้ส ูผ่ ูต้รวจของสำนกั 
นายกรฐัมนตรแีละไตต้ดิตามลา่สดุไตเ้ชญิผูซ้ว่ยผูว้า่การกฬีาแหง่ประเทศไทยมาและ 
ผู้,อำนวยการศนูย์สร้างทางลำปาง สรุปแล้วการก่อสร้างตรงน้ีจะใช้เงินในเฟสแรกอยู่ร้อย 
ยีส่บิลา้นบาท และการกอ่สรา้งจะสรา้งเสรจ็ภายใน ๓๐ กนัยายน ๒๔๖๓ กจ็ะเปน็ 
อัฒจันทร์ เป็นสนามกฬีามาตรฐานพร้อมกบัสูว่ิ่งยาง ตรงน้ีภายในงบประมาณหน่ึงร้อย 
เจ็ดลา้นบาท ก่ีจะเสร็จสมบูรณ์แล้วส่งมอบให้จังหวัดลำปางภายใน ๓๐ กันยายน

๔๔



นายพิเซฐ ทินอยู่ 
ศ.อบจ.อ.เกาะคา

นายพิษญพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายบุญเชิด พรมศร 
ส.อบจ.อ.ห้างฉัตร

๒๕๖๓ ซึง่ส่ิงท่ีต้องนำมาเล่าในสภาเพราะว่าวันท่ีเราทำข้อตกลงไว้จะเป็นการก่อสร้าง 
ด้วยงบของการกีฬาแห่งประเทศไทยเสร็จแล้วก็จะส่งให้จังหวัดแล้วจังหวัดลำปางจะต้อง 
หาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่ศีกัยภาพมารบัชว่งตอ่เขา้ใจวา่นา่จะเปน็องคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง และสิง่ทีต่อ้งนำเรยีนในสภาวา่วนันีก้จ็ะมตีวัอาคารทีเ่ปน็ 
อฒัจันทร์ เกา้อ ี ้อุปกรณส์ำนกังานยังไมม่สีิง่อำนวยความสะดวกทัง้แอร์ ในห้องรับรอง 
ต่างๆ ไมม่เีลย เพราะฉะนัน้ก็เปน็สิง่ทีท่า่นสมาชกิในทีแ่หง่นีก็้คดิว่าทกุทา่นคงกลับเข้า 
มาร่วมกันในงบประมาณ ๒๕:๖๓ ๒๕๖๔ ก็ต้องเตรียมงบประมาณไวในการท่ีเข้าไปเพิม่ 
ไปใขใ้นสว่นของสนามกฬีาและนา่จะเปน็สถานทีอ่กีทีใ่หป้ระซาซนไดม้โีอกาสใช ้
ประโยซนํในการออกกำลังกายมากข้ึน ซอขอบคุณ 
- ขอเชิญท่านบุญเชิด พรมศร

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทกุทา่น ผมอยากเพิม่ตามทีท่า่นถาวร บปุผาเจรญิ เร่ืองการ 
ทำงาน การจดัซือ้จดัจา้ง การอนมัุติ หรอืกาจดัซือ้จดัจา้ง ในเขตอำเภอหา้งฉตัรกย็งัม ี
งบประมาณ ๓-๔ โครงการ ต้ังแต่ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ โครงการ ๒๕๖๑ จำนวน ๒ 
โครงการ และปงีบประมาณ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ยงัไมไ่ดด้ำเนนิการเลย อยากใหฝ้า่ย 
บรหิารเรง่จดัซือ้จดัจา้งเพราะวา่เดอืนกนัยายนกจ็ะสิน้ปงีบประมาณแลว้ อยากจะฝาก 
ทางฝา่ยบรหิารชว่ยตดิตามเรง่รดัใหจ้ดัซือ้จดัจา้งเพือ่จะเปน็ประโยซนก์บัซาวบา้น ใน 
ด้านถนนหนทาง ฝาย สะพาน ในเขตพืน้ท่ีอำเภอห้างฉัตรยังไม่ได้ดำเนินการเลย อยาก
ทางผ้บริหารด้วย ขอขอบคุณ 

นายพษิญพล ประสาน - ขอเชญิฝ่ายบริหาร 
ประธานสภาฯ
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
รองปลัดอบจ.ลำปาง บริหารสว่นจังหวัดลำปางทกุทา่น ดิฉันนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลดัองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากทา่นทองดี จอมวงศ์ปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ปฏบิตัหินา้ทีน่ายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ดิฉันจะขอตอบข้อ 
ซกัถามของทา่น พิมลคง คงทอง ท่านประสิทธ้ี เตซะปลูก และทา่นบญุเชดิ พรมศร 
ในกรณทีีง่านสา่ขา้ไมส่ามารถทีจ่ะทำงานไดท้นั กม็หีลายประเดน็ทีท่ำใหก้ารทำงาน 
สา่ขา้ มาจากหนึง่พ.ร.บ.การจดัซือ้จดัจา้ง ทีเ่พิม่ขัน้ตอนการทำงานมากขึน้ เชน่การ 
ประกวดงานหรอืการสอบราคาจดัซือ้จดัจา้ง ทีผ่า่นมาอาจจะราคาสบิวนัทำการ แต่ 
ตอนนีเ้ราจะตอ้งมกีารอุทธรณ ์ มีการเพิม่หลักเกณฑต่์างๆ เขา้มาทำใหก้ารจัดซือ้จดัจ้าง 
ได้ผู้รับจ้างส่าข้าข้ึน และในวันท่ีลำหรับ การโอนงบประมาณ การอนมัุติจ่ายขาดเงิน 
สะสม กรณีท่ีงบประมาณไม่เกินห้าแสนบาท เราสามารถจัดซือ้จัดจ้างโดยวิธีเจาะจง 
ได้ ซ่ึงก็จะสามารถทำให้ทันภายในในอีกสองเดือนน้ี ส่วนกรณท่ีีเงินเกินห้าแสนบาท เม่ือ 
เราอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องดำเนินการก่อหน้ีผู้ 
พันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถัดปี แต่ในกรณทีีเ่ราขอมาหรือว่าเปน็เร่ือง 
ทีเ่ร่งดว่นของประซาซนทีจ่ะตอ้งไดรั้บความสะดวกสบายหรือได้รับผลจากการทำงาน 
อบจ.ลำปางเราจะตอ้งเรง่ดำเนนิการ ในสว่นฝ่ายบริหารซองเราจะเร่งดำเนนิการใหท้นั 
ตามท่ีท่านสมาซิกสภาร้องขอมา ในส่วนการตอบข้อซักถามของท่านถาวร บปุผาเจริญ



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ถนนเลียบทางฺรถไฟ เม่ือสักครู่น้ีท่านผู้อำนวยการกองซ่างกIด้รับปากไว้แล้วว่าในส่วน 
รองปลดัอบจ.ลำปาง ท ีข่าดไปกจ็ะดำเนนิการให ้ ถา้อยูใ่นแผนแลว้กไ็มน่า่จะมปีญ้หากต็อ้งนำเขา้ส ู่

กระบวนการงบประมาณรายจา่ยประจำป ี พ.ศ.๒๕๖๓ ในสว่นเร่ืองฝายบา้นเปา้ทีม่กีาร 
ท้ิงงาน ตอนนีเ้จ้าหนา้ทีพ่สัดุและฝ่ายนติิกร กำลงัดำเนนิการใหผู้รั้บจ้างเปนีผูท้ิง้งานอยู่ 
และตอบขอ้ซกัถามของทา่นบญุเลศิ แสนเทพ ดฉินักไ็มไ่ตน้ิง่นอนใจในฐานะเปน็ 
ผูอ้ำนวยการกองพสัดแุละทรพัยส์นิ ทางฝา่ยเจา้หนา้ทีไ่ตม้หีนงัสอืสอบถามไปยงัผู ้
รับจ้างท่ีดำเนินการติดต้ังแสงไฟส่องสว่าง ได้มีหนังสือตอบกลับมาแล้วว่าทางผู้รับจ้างจะ 
ดำเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที ่ ๓๐ กรกฎาคม ซึง่ก็เปน็วันนี ้ดิฉันมีหนังสือยืนยัน 
หลังจากน้ีอยากให้หัวฝ่ายพัสดุถ่ายเอกสารมาให้ท่านสมาซิก ซ่ึงเราก็ไมใต้น่ิงนอนใจและ 
มีการติดตามตลอด สำหรับของท่านพิเซฐ ทินอยู่ ก็ฃอขอบพระคุณท่านท่ีไต้ติดตามงาน 
ไมว่า่จะเปน็งานวิง่ของ อบจ. และงานฟตุบอลตา่งๆ ไดส้อบถามทา่นรกัษาการ 
ผูอ้ำนวยการกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม แล้วว่าได้จัดทำไว้แล้วไนแผนแล้ว 
และเรากจ็ะดำเนนิการเขา้สูก่ารจดัทำเปน็ขอ้บญัญตัใินป ี พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อไป เร่ืองของ 
สนามกฬีาดฉินัคดิวา่เปน็เรือ่งทีใ่หญม่าก ซึง่ตรงนี ้องคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด
ลำปางจะดำเนนิการเพยีงลำพงั กค็งไมไ่ตเ้พราะเปน็เรือ่งทีห่ลายฝา่ย หลายหนว่ยงาน 
จะตอ้งมารว่มบรูณาการรว่มกนั ถา้หากจงัหวดัลำปางไตม้อบใหอ้งคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวดัลำปาง จริง  ๆ เราจดัตอ้งดำเนนิการจดัซือ้พสัดคุรุภุณัฑต์า่งๆ อยา่งเซน่ โต๊ะ 
เก า้อ ี ้ตา่ง  ๆ ซึง่ตรงนีใ้นขัน้ตอนการจดัทำแผนหา้ปเีรากไ็ตผ้า่นไปแลว้ เราจะตอ้ง 
ดำเนนิการเพิม่เตมิหรอืปรบัแผนใหม ่ เพือ่นำเขา้สูข่อ้บญัญตัปิ ี พ .ศ.๒๕๖๓ ต่อไป 
ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน ผมจะให้เสนออีกสองท่านแล้วจะให้ฝ่ายบริหารไต้ตอบ - ขอเชิญทา่นบญุเลิศ แสนเทพ 
ประธานสภาฯ
นายบญุเลศิ แสนเทพ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
ส.อบจ.อ.แมท่ะ บริหารสว่นจังหวัดลำปางทกุทา่น ผมนายบญุเลศิ แสนเทพ สมาซสิภาองคก์ารบริหาร

ส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอแมท่ะ เขต ๑ ตามทีฝ่่ายบริหารได้ตอบเม่ืองลักครู่ว่าไฟฟา้จะ 
ทำใหเ้สร็จภายในวันที ่ ๓๐ กรกฎาคม เดือนน้ีใซ่หรือไม, ซึง่ตอนเขา้นีผ้มผา่นแยกหนา้ 
บ้านผมยังไม'เห็นเสาไฟฟ้าเลย และผมเช่ือว่าไม่มีสักจุดในจังหวัดลำปาง ๔๗ จุด ถ้าหาก 
ติดต้ังจุดไหนท่านสมาซิกซ่วยแจ้งด้วย และโครงการต่าง  ๆ ทีท่า่นบอกว่าสา่ขา้เนือ่งจาก 
การอทุธรณ ์ ผมไดร้บัการรอ้งเรยีนจากผูร้บัจา้งหลาย  ๆ เร่ือง คือองคก์ารบริหารสว่น 
จงัหวดัไปตัง้กรรมการซึง่บางทา่นไมไ่ตม้คีวามรูเ้รือ่งการตรวจงาน ตรวจโครงการ 
เง่ือนไขการจัดซ้ือจัดจ้าง ถ้าหากจะนำไปเทียบกับ อบต. ถ้า อบต.ประมลูเสร็จวันนี ้สาม 
วัน อบต.ประกาศผู้ชนะเลย เพราะเขาใช้บคุลากรช่าง พัสดุ คลัง ไม่ก่ีคน และคนเกา่เขา 
ก็จะทำซํา้  ๆ ของเราผมบอกว่าผลงานประเภทเดียวกนั แม้กระท่ังผลงานทางเขายังไม่รู้ 
บอกว่ิาประเภทเดียวกันคืออะไร ช่างบางคนบอกว่าผมดูแลรับผิดขอบแต่โรงซ่อมผม 
ไม่มีความรู้ หากไม่รู้!ปถามไปเร่ือยเ!!เอย ก็ไม่เช่ือใครแล้ว เพราะคุณต้ังคนท่ัวไป คนไม่รู้ 
เรือ่งสายทางแลว้เอามาดแูลสายทาง ทุกวันน้ีถนน อบจ.จากเจด็เมตรเหลอืหา้เมตร ก็ 
เพราะคนทีรู่จ้รงิทา่นไม1ไตต้ัง้เปน็กรรมการ ไปแต่งต้ังคนท่ีไม,รู ้ เง่ือนไขตา่ง  ๆ ทีม่ผีู ้
รบัจา้งอทุธรณ ์ คุณไปเตมิในเง่ือนไขเกนิความจำเปน็ การอุทธรณถ์า้เปน็ผลประโยชน ์
ของเรา เราอุทธรณ์ไต้ แต่ถ้าเป็นผลประโยชน์ของคนอ่ืนเราไม่สามารถอุทธรณ์!ต้



นายบญุเลศิ แสนเทพ เพราะฉะน้ันการอุทธรณ์ถ้าอุทธรณ์ไปถึงกรมบัญชีกลางแล้วกรมบัญชีกลางช้ีขาดมาแล้ว 
ส.อบจ.อ.แม่ทะ ก็ต้องพจิารณาใหม่ หลายเร่ืองแม้กระทัง่ผมเสนอโครงการไปสร้างอาคารอเนกประสงค์

ทีว่ดันาลู ่ ประมูลคร้ังทีห่นึง่ ไต้ผู้ประมลูแล้วแด,ตกเรือ่งวศิวกร พอคร้ังทีส่องเอาไป 
ปรึกษานิติกร อบจ. นิติกร บอกทำไม่ไต้ติตก วันน้ีตกเป็นเงินสะสม ก็ไม่ทำให้ ทางกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้านเขาก็ไม่ยอม เขาไปหาท่ีดินอำเภอ ท่ีดินอำเภอพาไป สตง. สตง. บอกถามมาท่ี 
หนว่ยงานเขา เขาจะตอบให้ภายในสิบหา้วัน ผมได้ดำเนนิการถามนิติกร อบจ.ว่าจะต้น 
เร่ือง ใครก็ไม'ยอมทำ ช่างก็ไม'ทำ นิติกรก็ไม่ทำ ของท่ีเป็นประโยขน์กับซาวบ้านกลับไม่ 
ทำ เงินแ่คห่นึง่ลา้นบาท อาคารอเนกประสงคล์ูก่บัเมรเุผาศพของลูก่นั ถ้าท่านข้องใจ 
สตง.บอกทำหนงัสอืสอบถามมาเลย ผมมาตามที ่ อบจ.ไม่มีใครยอมทำบอกไมใช่หน้าท่ี 
ท่ีบอกทำไม่ไต้ก็ไม่ยอมถาม เขาบอกถามมาเขาจะตอบให ้กำนันไปประสานกำนักงาน 
ทีดิ่นอำเภอ และ สตง.แล้ว ผมมาติดตามเร่ือง ช่างก็ไม่สอบถาม นิติกรก็ไม่กล้าสอบถาม 
เอาตวัเองเปน็ทีต่ัง้ เพราะตัวเองบอกไม่ไต้ไปแล้ว แล้วจะกลับมาบอกไต้ ไม่ไต้เด๋ียวเสยี 
หนา้ อนันีไ้มค่ำนงึถงึผลประโยขนฃ์องพีน่อ้งประขาซน ผมตำหนติรงนีเ้ลยวา่การ 
บรหิารงานทีน่ ึไ่มไ่ตย้ดึความถกูตอ้ง ยดึตวัเองเปน็หลกั ฝากทา่นเอาไปคดิดว้ย 
ขอขอบคุณ

นายพษิญพล ประสาน - ขอเซิญท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด 
ประธานสภาฯ
นายสมบรูณ ์รูปสะอาด เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
ส.อบจ.อ.แจ้หม่ บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ขออภปิรายเสรมิการทำงานตามทีท่า่นสมาซกิไต้

อภปิรายทีบ่อกวา่ลา่ขา้ แต่ต่อไปน้ีขอให้ท่านท่านรองสุพรรณ ี สุขสันต์รุ่งเรือง จะต้อง 
เปน็รักษาการปลัด จะต้องปรับเปล่ียนใหม่ เพราะทีล่า่ขา้ อยา่งเชน่ขออนญุาตเอย่นาม 
ทา่นบญุเซดิ พรมศร ต้ังแต่ปี ๖๕๖๐ แลว้ยังไมไ่ตด้ำเนนิการ ผมว่าองคก์รเราคงไมไ่ด ้
แยกกัน ก็เปน็องค์กรท่ีอยู่รวมกันท้ังหมด ขอยกตวัอยา่งเชน่กองคลงั ข้อความตกหล่น 
เพยีงตวัเดยีวกต็อ้งลง่เรือ่งกลบัไปกลบัมา ทำไมไมจ่ดัใหม้กีารประชมุหวัหนา้สว่น 
ราซการ ปรับปรุงให้รวดเร็ว ขอฝากทา่นรองสพุรรณ ี สุขสันต์รุ่งเรือง ไว้ถ้าหากปฏิบัติ 
หนา้ทีรั่กษาการปลดั ปรับปรุงการทำงานใหม่ กอ็ย่าใหน้อ้ยหนา้ อบต. ตามท่ีท่านบุญ 
เลิศ แสนเทพ กล่าวไว้ อบจ.เป็นหน่วยงานใหญ่ ผมขอฝากไว้แค่น้ี ขอขอบคุณ 

นายพษิณพุล ประสาน - ฃอเขิญฝ่ายบริหาร 
ประรานสภาฯ
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำปางท่ีเคารพ และสมาขิกสภาองค์การ 
รองปลัดอบจ.ลำปาง บริหารสว่นจังหวัดกำปางทกุทา่น ดิฉันนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การ

บรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ขอตอบคำถามของทา่นบญุเลศิ แสนเทพ ดฉินัเองไตรู้ ้
เร่ืองราวเก่ียวกับการสร้างอาคารอเนกประสงค์ท่ีวัดนาลู่ มาโดยตลอดซ่ึงหลายหน่วยก็ 
มาช่วยกัน ข้อมูลท่ีไต้ทราบมาผู้ท่ีมอบท่ีให้กับทางวัดมีวัตถุประสงค์ท่ีจะให้สร้างเมรุ 
คือการติความของนิติกรหรือเจ้าหน้าท่ีพัสดุ ก็จะตีความว่าในเม่ือผู้ท่ีมอบกรรมสิทธ๋ึท่ีดิน 
มีวัตถุประสงค์ใหส้ร้างเมรุ เราจะมาสรา้งอาคารอเนกประสงคซ์ึง่ไมถ่กูตอ้ง ตรงนีเ้ลย 
เปน็ขอ้ถกเถยีงกนั เมือ่ทา่นบญุเลศิ แสนเทพ แนะนำให้ไปสอบถามกำนักงานตรวจเงิน 
แผนดิน ดิฉันก็จะกลับไปปรึกษาหารือกันอีกคร้ัง ในการดำเนนิการตรงนี ้และขอตอบ 
คำถามท่านสมบูรณ ์ รูปสะอาด ขอขอบคุณท่านท่ีท่านให้ความไว้วางใจในการ



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ปฏิบ้ติงานต่าง  ๆ ดิฉันจะเร่งดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประซาขน
รองปลัดอบจ.ลำปาง ขอชอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน - ขอเชญิทา่นบญุเลิศ แสนเทพ
ประธานสภาฯ
นายบญุเลศิ แสนเทพ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.แม่ทะ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ขอขอบคุณท่านรองสุพรรณ ี สุขสันต์รุ่งเรือง ท่านว่าท่ี

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และว่าทีน่ายกองค์การบริหารสว่นจังหวัด ขอขอบคุณ 
มากทีท่า่นรบัปากทีจ่ะตดิตามเรือ่งอาดารอเนกประสงค ์ เพราะสตง.ทา่นตอบกำนนักับ 
ทีดิ่นอำเภอมาแล้วว่าใหท้ำหนังสอืไปหาท่าน ท่านจะตอบให้ว่าสร้างได้ภายในสิบห้าวัน 
ล้าหากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฃ้อสงสัยอะไรให้สอบถามไป ลา้เขาตอบแลว้เขาบอก 
ว่าทำได้ ซ่ึงท่ีผ่านมาไม่มีการสอบถามแล้วหาด้นเร่ือง คนทีจ่ะสอบถามเพราะตัดสทิธิเขา 
ไปแล้ว แล้วก็ไม่ยอมถามอีก ผมได้ติดตามนิติกรแล้ว พอมาถึงข้ันตอนไม่มีคนส่ง เพราะ 
คนทีจ่ะรับผิดขอบเราตัดสทิธิเขาไปแล้ว แล้วจะไปสอบถามอีกทำไม ประมาณนี ้ก็ฝาก 
ท่านท่ีรับปากท่ีจะดำเนินการติดตามให ้ขอเร่งด่วนด้วย เพราะงบประมาณตรงน้ีต้ังแต่ปี
๒๕๖๑ แล้ว ขอขอบคุณ 

นายพิษณพุล ประสาน - ขอเชญิฝ่ายบริหาร 
ประธานสภาฯ
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
รองปลัดองค์การฯ บริหารสว่นจังหวัดลำปางทกุทา่น ดิฉันนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลดัองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ลำหรับเร่ืองอาคารอเนกประสงค์ท่ีบ้านนาดู่ มีอยู่ ๒ กรณี คือ 
ในกรณท่ีีไม่สามารถทำดำเนินการได้แล้ว ดิฉันก็จะติดตามและสอบถามไปทาง สตง.ให้ 
แต่เราก็สามารถน์ากสับมาทำในปีงบประมาณต่อไปได้ เพือ่ชว่ยเหลอืประขาชน ส่วนใน 
กรณท่ีียังสามารถดำเนินการได้อยู่ ดิฉันจะเร่งรัดให้นิติกรทำหนังสือไปท่ีลำนักงานตรวจ 
เงินแผ่นดิน และอยากให้ท่านเป็นผู้ท่ีประสานหรือถือหนังสือไป เพราะท่านจะได้พดูคุย 
ได้ ขอขอบคุณ

นายพษิณพุล ประสาน - ขอเชิญท่านพิมล คงทอง 
ประธานสภาฯ
พ.ต.ท.พมิล คงทอง 
ส.อบจ.อ.แม่พริก

นายพษิณพุล ประสาน 
ประธานสภาฯ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น จากทีไ่ดพ้งิทัง้ผูบ้ริหารและทา่นสมาชกิ รู้สึกว่าทุก 
อย่างเรียบร้อยหมด ถ้าหากไม่มีอะไรผมขอเสนอปิดประขุม ขอขอบคุณ 
ผมขอฝากข้อคิดเล็กน้อย เน่ืองจากท่ีท่านพิเซฐ ทินอยู่ ท่ีได้พูดถึงงานว่ิงของทาง อบจ. 
ใช้งบประมาณน้อยมาก สองแสนบาท ผู้ประสานงานก็บ่นพอสมควร ถ้าหากน้อยเกินไป 
เราก็สามารถจะเพ่ิมงบประมาณไปได้ ข้อสองใช้เงินน้อยมากภาพสักษณอ์งค์กรเราดี 
ทำไมท่านต้องจัดคร้ังเดียว จัดหลาย  ๆ คร้ังต่อปี เป็นเทรนในการว่ิง ช่วงหน้าหนาวบ้าง



นายพษิถ4พล 
ประธานสภาฯ

ปิดประชุม

๔๙

ประสาน ช่วงหน้าร้อนบ้าง ช่วงหน้าฝนบ้าง อย่าปิดกรอบความคิด
- มีสมาซิกท่านใด จะเสนอหรือสอบถามในวาระน้ีอีกหรือไม' ขอเชิญ 
■ ไม่มี ผมขอปิดประชุม

เวลา ๑๓.๔0 น.

(ลงซ่ือ) ‘ ะ
(นายปิญญา สุริยะ)

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ลงซ่ือ) ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสมพร กาไวย์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง



คณะกรรมการตรวจรายงานประชุม 
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

สมัยวิสามัญ (สมัยท่ี ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕'๖๒ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เม่ีอวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐0 น.

(ลงซ่ือ)

(ลงซ่ือ)

(ลงซ่ือ)

ประธานกรรมการ
f i — .
(นายสมบรณ์ รูปสะอาด)rjp กรรมการ
(นา Sftfระสทธ้ี เตขะปลูก)

-ถีงแก่กรรม- กรรมการ

ไดเ้สนอรายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง สมยัวสิามญั (สมัยที ่ ๑) ประจำป ี พ.ศ.๒๕๖๒ 
ตอ่สภาองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำปาง เพือ่รบัรองรายงานการประชมุตามขอ้ ๓๓ แหง่ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชมุสภาทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ เมือ่คราวประชมุสมยั 
สามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

(ลงซ่ือ)
(นายพิษณุพล ปฺระสาน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง


